

Kỷ yếu
Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên
1947 - 2010





Kỷ niệm

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

1947 - 2010

Hưng Yên, tháng 7 năm 2010

CHỖ AÁP BIỂU SOẠN

Vũ Văn Toàn

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Phạm Thị Tuyến

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh,
Phó Trưởng ban Thường trực.

Nguyễn Văn Đông

Phó Trưởng ban.

BIỂU SOẠN

Lã Xuân Định

Trưởng phòng Lịch sử Đảng

TRÌNH BÀY

Phạm Minh Hoàng

Trưởng phòng Văn hoá Văn nghệ

Tư liệu: Lưu trữ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hùng Yên
Ảnh tư liệu: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy



Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
(1890 - 1969)

Thực hiện Cuộc vận động
"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

5 CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC

CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN
THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

- 1- Viết sắc, nói sâu, đúng định hướng, sức lan tỏa rộng.
- 2- Tác phong làm việc khoa học, hiệu quả.
- 3- Tham mưu trúng, đúng, kịp thời.
- 4- Trung thực, tiết kiệm, nói đi đôi với làm.
- 5- Lắng nghe cơ sở, từ cơ sở để làm công tác tư tưởng.



LỜI NÓI ĐẦU

Công tác Tuyên giáo là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Trong quá trình hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế hệ cán bộ Tuyên giáo đã tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành và thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ngành Tuyên giáo tỉnh Hưng Yên cũng vậy, bất cứ hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, đảng viên, chuyên viên, nhân viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (trước đây là Ban Tuyên huấn, Ban Tuyên truyền, Ban Khoa giáo, ban nghiên cứu Lịch sử Đảng...) cũng luôn tận tụy hết mình vì công việc, không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, đi sâu, đi sát cơ sở, nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động quần chúng. Từ thực tế ấy, Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Tỉnh ủy những quyết sách đúng trên lĩnh vực tư tưởng để khơi dậy sức mạnh đoàn kết của toàn thể nhân dân, góp phần cùng cả nước thực hiện các cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2010), nhằm ghi lại chặng đường hình thành và phát triển qua các thời kỳ cách mạng một cách hệ thống, đồng thời góp phần làm tăng thêm niềm tự hào, cũng là sự cổ vũ, động viên cán bộ, chuyên viên, nhân viên của Ban phát huy truyền thống, hăng say công tác, ra sức thi đua phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn cuốn “Kỷ yếu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên (1947 - 2010)”.

Nội dung Kỷ yếu gồm:

Sơ lược quá trình hình thành, phát triển, trưởng thành của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Những hình ảnh của các đồng chí Lãnh đạo ở Trung ương về thăm và làm việc tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Những thành tích tiêu biểu của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên.

Những hình ảnh về hoạt động của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy. Danh sách và ảnh chân dung của các đồng chí Trưởng ban, Phó Trưởng ban qua các thời kỳ.

Ảnh chân dung các đồng chí cán bộ phòng chuyên môn.

Các bài viết giới thiệu về hoạt động từng phòng chức năng của Ban kèm theo ảnh của từng phòng (các bài này chủ yếu viết về giai đoạn từ năm 1997 đến 2010).

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu, biên soạn, song do thời gian hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có nhiều biến động, tư liệu lưu trữ không còn nguyên vẹn nên cuốn Kỷ yếu khó tránh khỏi khiếm khuyết. Chúng tôi rất mong các đồng chí và bạn đọc thông cảm, đóng góp, bổ sung tư liệu để lần tái bản sách hoàn thiện hơn.

Nhân dịp cuốn Kỷ yếu được phát hành, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, lãnh đạo và cán bộ, chuyên viên, nhân viên của Ban qua các thời kỳ đã nhiệt tình, tạo điều kiện để cuốn Kỷ yếu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (1947 - 2010) được phát hành.

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Vũ Văn Toàn

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Hưng Yên là một trong những địa phương có tổ chức Đảng sớm. Cuối năm 1928, Chi bộ Việt Nam Thanh niên cách mạng đầu tiên ở Hưng Yên được thành lập tại thôn Sài Thị, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu. Cuối năm 1929, Chi bộ Việt nam thanh niên cách mạng Sài Thị được chuyển thành Chi bộ Đông Dương cộng sản Đảng Sài Thị. Chi bộ đã có những hoạt động tích cực như in tài liệu tuyên truyền, giác ngộ quần chúng, vận động nhân dân chống sưu cao, thuế nặng, chống bắt phu... Nhân kỷ niệm 12 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/1929), Chi bộ đã tổ chức treo cờ Đảng tại Sài Thị, chợ Trương Xá (Kim Động), chợ Đìa, cây gạo chợ Thi (Ấn Thi), dán nhiều áp phích ca ngợi cuộc Cách mạng này... Chi bộ còn tổ chức giới thiệu các sách như “Đường

Cách mệnh”, “Tiếng súng đêm đông”... để khơi dậy lòng yêu nước, chí căm thù giặc trong nhân dân.

Sau những năm bị địch khủng bố trắng (1931 - 1939), được cấp trên chỉ đạo, những cán bộ trung kiên tiếp tục chấp mới lại các cơ sở, xây dựng thêm cơ sở mới tại những nơi có điều kiện. Năm 1940, đầu năm 1941, các chi bộ Đảng ở nhiều nơi trong tỉnh được thành lập. Đến năm 1941, phong trào cách mạng trong toàn tỉnh phát triển mạnh, đòi hỏi phải có sự chỉ đạo thống nhất, phải cử ra được cơ quan lãnh đạo chung. Trên cơ sở những công việc chuẩn bị được tiến hành từ đầu năm, đến tháng 7 năm 1941, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và Xứ uỷ, tỉnh tổ chức Hội nghị các chi bộ ở Ninh Thôn (xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi). Hội nghị đã thảo luận tình hình trong nước, quốc tế, học Nghị

quyết của Trung ương Đảng, thống nhất thành lập Đảng bộ tỉnh... Hội nghị quyết định chuyển Mặt trận phản đế thành Mặt trận Việt Minh, gây dựng cơ sở cách mạng mới, chấp nối lại cơ sở cũ, mở rộng cơ sở sẵn có, tiếp tục vận động quần chúng đấu tranh chống khủng bố của địch. Đồng thời, Hội nghị cử Ban Tỉnh uỷ lâm thời gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thanh Liệu được cử làm Bí thư.

Sau Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh, Ban chấp hành lâm thời đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ Đảng kiên trì vận động quần chúng nhân dân đấu tranh, tạo khí thế mới cho phong trào. Giữa lúc khó khăn, ác liệt thì Đảng bộ nhân dân Hưng Yên nhận được thư của đồng chí Nguyễn Ái Quốc gửi cho đồng bào toàn quốc, kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân tham gia Mặt trận Việt Minh. Ban cán sự tỉnh đã kịp thời vận động quần chúng nhân dân tham gia vào các đoàn thể cứu quốc, đồng viên được nhiều lực lượng

trong cuộc đấu tranh cách mạng, tạo thêm thuận lợi mới cho việc thực hiện nghị quyết của Hội nghị Ninh Thôn. Các chi bộ Đảng đã khẩn trương chuyển phong trào phản đế thành phong trào cứu quốc. Các cán bộ hăng hái tuyên truyền, giới thiệu về Mặt trận Việt Minh và cờ đỏ sao vàng.

Mặc dù bị địch khủng bố ác liệt, nhiều cơ sở cách mạng bị phá vỡ, cán bộ, đảng viên, hội viên trung kiên và quần chúng cảm tình bị bắt lên tới sáu, bảy chục người, song công tác tuyên truyền vẫn đưa được chủ trương của Đảng tới các tầng lớp nhân dân, tổ chức họ vào Mặt trận Việt Minh. Cán bộ, đảng viên vẫn kiên trì, bền bỉ vận động xây dựng lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang ở những nơi có điều kiện. Ban cán sự tỉnh với danh nghĩa của Ủy ban vận động Việt Minh đã phát thư kêu gọi nhân dân hăng hái đấu tranh, chống cướp bóc, chống nhổ lúa trồng đay... Các cuộc đấu tranh nhỏ, mít tinh được tổ chức để tố cáo tội ác

của Nhật - Pháp, tuyên truyền giới thiệu chương trình của Việt Minh liên tiếp diễn ra tại các huyện. Việc tuyên truyền, vận động khơi dậy lòng yêu nước của các tăng ni, phật tử, tín đồ phật giáo cũng được tiến hành. Đã có những cơ sở mạnh như chùa Trà Lâm, chùa Văn, chùa Bình Tân trực tiếp giúp cách mạng nuôi, giấu, che chở cán bộ về công tác tại địa bàn.

Để làm tốt công tác tuyên truyền một cách rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về đường lối, chính sách của Đảng và Việt Minh, nêu cao truyền thống yêu nước cho nhân dân, năm 1943, Ban Cán sự tỉnh Hưng Yên đã ra tờ báo Bãi Sậy lưu hành rộng khắp trong tỉnh.

Đầu năm 1944, được sự giúp đỡ của Xứ uỷ, Khu an toàn Bãi Sậy được thành lập. Đây là cơ sở trực tiếp để liên lạc giữa các phong trào đấu tranh trong tỉnh và các tỉnh bạn. Từ Khu Bãi Sậy, Uỷ ban vận động Việt Minh được thành lập; Việt Minh tại đây đã tích cực tuyên truyền,

vận động xây dựng phát triển cơ sở. Các tổ chức quần chúng không những được kiện toàn lại mà còn được tuyên truyền, hướng dẫn phương pháp hoạt động. Các cơ sở có điều kiện đã tổ chức các cuộc mít tinh để tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân. Mục đích của các cuộc mít tinh là tập dượt quần chúng đấu tranh chính trị, đấu tranh kinh tế, chống cướp đất, nhổ lúa trồng đay, chống thu thuế, thu thóc tạ... Trong số đó, điển hình là cuộc mít tinh tại Phố Giác (Tiên Lữ) của 3 huyện phía nam tỉnh, có hàng trăm quần chúng tham dự. Đây thực sự là cuộc biểu dương lực lượng, đánh dấu sự lớn mạnh của phong trào, tạo cho quần chúng tin tưởng vào cách mạng.

Nhờ sự tuyên truyền, giác ngộ quần chúng tốt, chỉ trong vòng một tuần (từ ngày 14 đến 22/8/1945), mở đầu là khởi nghĩa của Việt Minh và nhân dân huyện Phù Cừ, toàn tỉnh đã tiến hành tổng biểu tình, khởi nghĩa giành chính quyền thành công. Ngày 23 tháng 8 năm

1945, nhân dân thị xã và các huyện trong toàn tỉnh nô nức, phấn khởi, rầm rập tiến về sân vận động thị xã, tham dự cuộc mít tinh tuyên bố thành lập chính quyền cách mạng lâm thời tỉnh.

Từ sau khi giành được chính quyền, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Thường vụ Xứ uỷ, Đảng bộ Hưng Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân đoàn kết muôn người như một, thực hiện khẩu hiệu “Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết”, một lòng, một dạ ủng hộ Cách mạng, ủng hộ Chính phủ Hồ Chí Minh. Thời kỳ này công tác tuyên truyền của tỉnh do đồng chí Lương Hiền, Bí thư Tỉnh uỷ trực tiếp phụ trách. Tỉnh uỷ có cử một bộ phận ra hoạt động công khai với danh nghĩa là Việt Minh, chủ động mở đợt tuyên truyền, giáo dục từ tỉnh đến các cơ sở. Các huyện đều mở các lớp huấn luyện cấp tốc về “Chủ nghĩa Cộng sản sơ giản”, “Các bước công tác vận động quần chúng”,

tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ, vận động nhân dân tích cực diệt “giặc đói”, “giặc dốt” và “giặc ngoại xâm”, củng cố chính quyền các cấp.

Tổng tuyển cử bầu đại biểu Quốc hội khoá I (ngày 6/1/1946) thành công, chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương được kiện toàn. Mặc dù thực hiện chủ trương “giải tán” các tổ chức Đảng (thực chất là Đảng rút vào hoạt động bí mật), công tác tuyên truyền trong tỉnh vẫn do đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ trực tiếp chỉ đạo.

Đầu tháng 7 năm 1946, Hội nghị đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên họp tại xã Chiến Thắng (nay là xã Tân Phúc (Ân Thi). Hội nghị kiểm điểm tình hình hoạt động thời gian qua, đặt ra chương trình hoạt động thời gian tới, cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 7 đồng chí. Đồng chí Vũ Duy Hiệu được Hội nghị bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ, trực tiếp chỉ đạo công tác tuyên truyền của Đảng bộ. Tỉnh

ủy chủ trương tiếp tục phát hành báo Bãi Sậy, với số lượng 2000 tờ/số, chủ yếu phát miễn phí cho các xã và các cơ quan. Bên cạnh báo Bãi Sậy, còn có hàng trăm tờ “bích báo” do các ngành, các cơ sở ấn hành.

Ngày 04 tháng 01 năm 1947, thực dân Pháp nổ súng xâm lược Hưng Yên. Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên phải trực tiếp chiến đấu với kẻ thù, bảo vệ quê hương.

I. Quá trình vận động thành lập và những hoạt động của Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Hưng Yên (1947 - 1967).

Tháng 5 năm 1947, tại thôn Trà Bò xã Phan Sào Nam (Phù Cừ), Đảng bộ Hưng Yên tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất. Đại hội đánh giá tình hình hoạt động của 4 tháng trực tiếp kháng chiến (tại nơi có chiến sự), quán triệt đường lối kháng chiến của Đảng, đề ra nhiệm vụ về các mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa... và quyết định thành lập Trường huấn

luyện, làm nhiệm vụ đào tạo cán bộ và đặt tên là “Trường Tháng Tám”. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I gồm 11 ủy viên, đồng chí Lê Thành được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Tỉnh ủy tổ chức đợt học tập “Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các đồng chí Bắc Bộ”, mở đợt phát triển Đảng viên mới gọi là “Lớp Tháng Tám”. Ngày 01 tháng 8 năm 1947, Tỉnh ủy Hưng Yên có Nghị quyết thành lập Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy. Đây là dấu mốc về sự thành lập của Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Hưng Yên.

Thành phần cán bộ trong Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Hưng Yên cơ bản là trí thức và tiểu tư sản. Đồng chí Trần Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được phân công làm Trưởng ban, 04 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện cùng 03 đồng chí là cán bộ, có chức vụ tương đương được điều về làm cán bộ của Ban; Ban có một bộ phận in li - tô.

Chức năng nhiệm vụ của Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ:

- Nghiên cứu chương trình học tập cho các đồng chí uỷ viên ban chấp hành đảng bộ cấp huyện, các chi uỷ viên các chi bộ.

- Nghiên cứu chương trình huấn luyện cho các đồng chí uỷ viên ban chấp hành đảng bộ huyện và ban chi uỷ các xã.

- Tuyên truyền thời sự và các thông tin khác.

Công tác Huấn luyện của Ban Tuyên huấn hoạt động đều và đạt kết quả khá. Chỉ riêng năm 1948 đã huấn luyện được 15 lớp gồm: 9 lớp chi uỷ cho 335 đồng chí chi uỷ viên; 01 lớp trí thức cho 44 học viên; 01 lớp Hội đoàn cho 42 hội viên; 03 lớp bồi dưỡng uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và đào tạo mới cho hơn 100 uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; 01 lớp nghiên cứu, bồi dưỡng phương pháp in tài liệu cho các cán bộ văn phòng cấp huyện.

Công tác tuyên truyền trong những tháng cuối năm

1947 và năm 1948 hoạt động yếu, chưa thực sự tổ chức được các đợt tuyên truyền, kể cả tuyên truyền xung kích. Đây là giai đoạn hoạt động chia làm hai khu khá rõ, Khu Bắc bị địch tạm chiếm, Khu Nam tự do, (giữa Khu Bắc và Khu Nam có vùng đệm). Tại vùng tự do, hoạt động của Ban Tuyên huấn khá sôi nổi, còn trong vùng tạm chiếm, hoạt động hầu như chỉ được triển khai theo các đợt và chia nhỏ theo khu vực. Hoạt động tuyên truyền chủ yếu là phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các chi bộ nhỏ, các chi bộ nhỏ tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân.

Ngày 14/1/1949, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ Sáu đề ra chủ trương “Tích cực cầm cự, chuẩn bị tổng phản công”. Tháng 3 năm 1949, Tỉnh uỷ Hưng Yên tổ chức Hội nghị mở rộng, triển khai chủ trương của Trung ương Đảng và Khu uỷ. Sau Hội nghị của Tỉnh uỷ, Ban Tuyên huấn tổ chức Hội nghị

triển khai tới các Ban Tuyên huấn huyện, thị về chủ trương của Trung ương Đảng. Song song với việc triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy đã chủ động chỉ đạo các ngành: Công an, Dịch vận, Dân vận, Thi đua, Liên hiệp công đoàn đẩy mạnh các hoạt động thi đua ái quốc, tích cực phát triển đảng viên, củng cố các chi bộ Đảng ở cả vùng địch chiếm đóng, vùng tự do và khu căn cứ.

Từ ngày 15/7/1949 đến 19/7/1949, tại xã Lê Chi (nay là Lê Xá, huyện Tiên Lữ), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ III được tổ chức. Đại hội đã kiểm điểm tình hình công tác của nhiệm kỳ qua, đề ra nhiệm vụ công tác thời gian tới theo tinh thần “tích cực cầm cự, chuẩn bị phản công”. Đại hội đánh giá “Nhờ có sự cố gắng vượt bậc của Ban Tuyên huấn trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nên tư tưởng, tác phong của cán bộ, đảng viên được chỉnh đốn, đã phê phán tư tưởng cầu an, kỷ

luật lỏng lẻo, các làng có tề đã chú ý nắm được tề, xây dựng được cơ sở vùng công giáo”. Đại hội biểu dương các huyện có hoạt động khá là: huyện Văn Lâm, Mỹ Hào, Phù Cừ, Tiên Lữ và các chi bộ xã Dương Quang (Mỹ Hào), Việt Hưng (Văn Lâm), Nghĩa Dũng (Tiên Lữ), Bạch Đằng (Ân Thi); Đại hội khen thưởng 4 huyện và 2 xã cùng với Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy vì có thành tích đặc biệt tiêu biểu trong hoạt động của nhiệm kỳ II của Đảng bộ tỉnh.

Từ tháng 10 năm 1949, các bộ phận tuyên truyền, ấn loát, văn thư tập trung lại làm một, được gọi là Ban Tuyên truyền, đồng chí Lưu Bá Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh làm Trưởng ban. Ban Tuyên truyền có 12 cán bộ và nhân viên. Bộ phận Huấn luyện thành một ban riêng, gọi là Ban Huấn luyện, nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện các chương trình và mở lớp bồi dưỡng cho cán bộ các cấp là chính.

Sau trận càn Địch Bô lô (tháng 12/1949), từ đầu năm 1950, thực dân Pháp chiếm

đóng toàn bộ tỉnh Hưng Yên, hàng loạt cơ sở bị phá vỡ, nhiều cán bộ, đảng viên và cơ quan lãnh đạo phải bật ra khỏi địa bàn, tới Hà Nam, Thái Bình thậm chí xa hơn. Trong đó có những đảng viên phải nằm im, có cả trường hợp đầu hàng, khai báo với địch. Song trong gian lao, thử thách, cán bộ, đảng viên của Ban Tuyên truyền vẫn giữ vững phẩm chất cách mạng, kiên trì, trung kiên tuyên truyền, vận động, thuyết phục cán bộ, đảng viên bình tĩnh vượt qua thử thách, giữ vững tinh thần cách mạng, từng bước củng cố cơ sở, phát triển lực lượng, chuẩn bị đánh địch khi có thời cơ.

Hội nghị Tỉnh uỷ tại Quyển Sơn (Hà Nam) từ ngày 1 đến 20 tháng 4 năm 1950, đã đề ra nhiệm vụ trước mắt của Đảng bộ là: đả phá tư tưởng cầu an, đẩy mạnh chiến tranh nhân dân, tất cả hướng về nội địa để bám đất, bám dân, xây dựng phong trào, xây dựng lực lượng du kích, làm làng chiến đấu... giảm nhẹ các cơ quan, vận động cán bộ, đảng viên trước đó chạy dài,

nằm im để giao nhiệm vụ. Sau Hội nghị, Ban Huấn luyện và Ban Tuyên truyền lại được nhập làm một gọi là Ban Tuyên truyền, đồng chí Lưu Bá Thịnh được phân công làm Trưởng ban. Ban Tuyên truyền đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên đẩy mạnh các hoạt động, kiên quyết bám đất, bám dân tích cực xây dựng làng chiến đấu.

Từ năm 1952 đến năm 1953, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Ban Tuyên truyền tập trung cao độ vào công tác “Chỉnh Đảng, chỉnh cán” nhằm tuyên truyền, giáo dục những đảng viên trước đó đã chạy dài, nằm im hay tự bỏ nhiệm vụ; tăng cường huấn luyện lập trường tư tưởng, chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền tập trung vào việc gây dựng cơ sở, làm cho quần chúng tin tưởng vào cách mạng, giữ vững niềm tin son sắt vào Đảng và Chính phủ, đập tan những âm mưu, thủ đoạn lừa bịp của kẻ

thù, vận động nhân dân ủng hộ kháng chiến.

Đông Xuân 1953 - 1954 và đến tháng 8 năm 1954, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, phối hợp cùng chiến trường chính, Ban Tuyên truyền đã đẩy mạnh việc tuyên truyền tin chiến thắng trên các chiến trường, nhất là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đặc biệt công tác tuyên truyền thời gian này tập trung vận động quần chúng nhân dân, chủ yếu là chị em phụ nữ đấu tranh binh vận, địch vận, đòi chồng, con, em..., đấu tranh chống địch phá hoại kinh tế, không cho chúng chuyển máy móc, thiết bị đi. Ngoài ra, Ban còn tuyên truyền về công tác chuẩn bị tiếp quản thị xã và các nơi khi địch rút quân, thực hiện nghiêm chính sách đối với các huyện, thị khi giải phóng; tuyên truyền vận động nhân dân không mắc mưu địch, không nghe theo địch dụ dỗ, cưỡng ép di cư vào Nam theo chúng.

Gần tám năm trực tiếp kháng chiến chống thực dân

Pháp xâm lược, Ban Tuyên huấn trải qua nhiều thăng trầm, song tổ chức Ban Tuyên huấn từng bước trưởng thành và phát triển, đóng góp công sức không nhỏ vào quá trình chiến đấu, giải phóng quê hương.

Sau khi quê hương được giải phóng, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 8 năm 1954, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị mở rộng, đề ra chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện tốt chủ trương của Trung ương Đảng và chính sách của Nhà nước. Sau Hội nghị của Tỉnh ủy, Ban Tuyên truyền tổ chức Hội nghị triển khai công tác với các huyện, thị và các ngành, nội dung tuyên truyền tập trung vào: tuyên truyền, giáo dục để toàn dân nhận thức đúng, thống nhất tư tưởng, chấp hành nghiêm chỉnh Hiệp định đình chiến đã ký; nhận rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc của đế quốc Mỹ, thực dân Pháp và bè lũ tay sai; từ đó đề cao tinh thần trách nhiệm trong công tác.

Đầu năm 1955, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy được đổi thành Ty

Tuyên truyền Hưng Yên, gồm hai bộ phận: Bộ phận Tuyên truyền chính sách và Bộ phận Bồi dưỡng đào tạo. Khi thực hiện cải cách ruộng đất, Ty Tuyên truyền tạm ngừng hoạt động (vì các cán bộ phải tăng cường đi làm công tác cải cách).

Sau cải cách ruộng đất (năm 1957), Ty Tuyên truyền tỉnh Hưng Yên hoạt động lại. Hoạt động của Ty Tuyên truyền thời gian này có nhiều tiến bộ, các hoạt động nhen nấp hơn. Bộ phận Tuyên truyền chính sách được giữ nguyên, Bộ phận Bồi dưỡng đào tạo được gọi là Bộ phận Huấn luyện, các bộ phận hoạt động đều. Đồng chí Lưu Bá Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục được Tỉnh ủy phân công làm Trưởng ty Tuyên truyền.

Từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 3 năm 1959, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV. Đại hội đã kiểm điểm tình hình lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới. Đại hội đề ra Nghị quyết

thực hiện nhiệm vụ “Tứ hoá” (thủy lợi hoá, hợp tác hoá, bổ túc văn hoá và quân sự hoá) và bầu Ban Chấp hành gồm 25 ủy viên chính thức, 5 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Quý Quỳnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Duy Dương được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Lưu Bá Thịnh được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được phân công làm Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy (đây là thời kỳ lại đổi từ ban Tuyên truyền thành Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy). Về tổ chức, Ban Tuyên huấn có ba bộ phận: bộ phận Tuyên truyền, bộ phận Huấn luyện và Văn phòng ban.

Công tác Tuyên huấn trong những năm 1958 - 1960 đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền để thiết lập quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy sản xuất phát triển đồng thời làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân từ tư tưởng tư hữu tồn tại bao đời chuyển sang tư tưởng mới, tư tưởng xã hội

chủ nghĩa dựa trên hai hình thức sở hữu là sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể.

Thời gian này, cùng với việc tuyên truyền phục vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy còn tập trung tuyên truyền, cổ vũ ủng hộ cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam, lên án tội ác tày trời của bọn Mỹ - Diệm đặc biệt là vụ đầu độc, giết hại hàng ngàn tù chính trị và đồng bào yêu nước tại nhà giam Phú Lợi. Nhiều cuộc mít tinh đòi đế quốc Mỹ phải rút khỏi miền Nam Việt Nam đã được tổ chức.

Thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ Nhất (1961 - 1965), Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên cùng nhân dân cả nước ra sức phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, văn hoá xã hội. Đây là thời kỳ các phong trào thi đua lao động, sản xuất phát triển rầm rộ trên tất cả các lĩnh vực. Ban Tuyên huấn tập trung tuyên truyền về các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập và công tác, phấn đấu hoàn thành vượt mức

kế hoạch, tuyên truyền về chiến thắng của quân và dân miền Nam.

Để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ V (năm 1961) và lần thứ VI (năm 1963), Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy xác định nhiệm vụ: tuyên truyền phục vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, trước mắt là phục vụ đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, động viên nhân dân đi xây dựng kinh tế miền núi, xây dựng hợp tác xã nông nghiệp, phát triển chăn nuôi, cải tạo đồng ruộng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, Ban đã chủ động phân công cán bộ theo dõi, đi sâu, đi sát phong trào, từ đó kịp thời phát hiện những điển hình, những gương người tốt, việc tốt để biểu dương, động viên; kịp thời uốn nắn những tư tưởng lệch lạc, những vấn đề mới nảy sinh.

Đây là thời kỳ Hưng Yên tập trung thực hiện phong trào “Tứ hoá” nên công tác Tuyên huấn lúc này tập trung tuyên

truyền về các nhiệm vụ một cách cụ thể. Trong lĩnh vực thủy lợi hoá, đã xuất hiện những cá nhân điển hình, trở thành gương sáng để quần chúng học tập noi theo. Công tác thủy lợi của Hưng Yên đạt được những thành tích to lớn, được Bác Hồ tặng Cờ luân lưu về làm thủy lợi khá nhất mấy năm liền. Trong xây dựng hợp tác hoá, đã xuất hiện những hợp tác xã làm tốt, cho năng suất cao như Đông Kinh (nay là xã Đông Kết huyện Khoái Châu). Trong phong trào bổ túc văn hoá, đã có nơi làm tốt như huyện Phù Cừ, được Bác Hồ gửi thư khen... Bên cạnh việc tuyên truyền phục vụ phát triển kinh tế, Ban Tuyên huấn còn tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống mới, giữ gìn vệ sinh.

Trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện Chỉ thị 158 của Trung ương Đảng về tăng cường công tác tuyên truyền, Ban Tuyên huấn đã biên soạn văn bản hướng dẫn, giúp cho các cấp uỷ cơ sở có tài liệu tổ

chức các lớp học tìm hiểu về Đảng, về quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước.

Hàng năm, Ban Tuyên huấn còn xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng, huấn luyện và đào tạo cán bộ, đảng viên với chương trình và nội dung bài giảng phù hợp với nhiệm vụ củng cố quan hệ sản xuất, phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Đi liền với công tác tuyên truyền, việc tổng kết kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tế, hoàn cảnh cụ thể tại địa phương để rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, phát triển kinh tế là việc làm cần thiết được Đảng bộ coi trọng.

Ngay từ đầu năm 1960, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng: “Ba mươi năm Lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng”*.

* Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2000, t.10 trang 5

Trong báo cáo về sửa đổi Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng cũng nhấn mạnh: “Lịch sử đấu tranh 30 năm của Đảng ta, có những kinh nghiệm rất phong phú... giúp ích thiết thực cho công tác lãnh đạo của Đảng, trong giai đoạn cách mạng hiện nay và mai sau, đồng thời phải đưa việc tổng kết kinh nghiệm đi dần vào nền nếp, coi đó là trách nhiệm của các cấp uỷ”. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội, ngày 24/01/1962, Bộ Chính trị khoá III ra Nghị quyết số 41 - NQ/TW thành lập Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương và qui định chức năng, nhiệm vụ của Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương.

Thực hiện Thông tri số 91 - TTr/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tỉnh uỷ Hưng Yên có Nghị quyết thành lập Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Tỉnh uỷ Hưng Yên vào tháng 4/1963. Ban gồm 5 cán bộ, đồng chí Trần Tuấn Doanh, Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ phụ trách,

đồng chí Đào Môn được phân công giữ chức Phó ban Thường trực, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công việc của Ban.

Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh có nhiệm vụ:

- Suu tầm, xác minh các tư liệu lịch sử Đảng của Đảng bộ tỉnh.

- Suu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn cuốn lịch sử “Đấu tranh giành Chính quyền Cách mạng tháng Tám năm 1945 của Hưng Yên”.

- Giúp đỡ, cung cấp tài liệu cho cán bộ nghiên cứu và giảng dạy tại các trường, các lớp của Đảng và của các ban, ngành.

- Hướng dẫn và giúp đỡ các Đảng bộ địa phương về việc nghiên cứu, suu tầm tư liệu, biên soạn lịch sử Đảng bộ cấp mình.

Trong lúc Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên, đang ra sức thi đua phấn đấu, thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm lần thứ Nhất, ngày 05/8/1964 đế quốc Mỹ đã điên cuồng mở rộng cuộc chiến tranh, leo thang ra

miền Bắc. Ngoài việc gây hấn ngoài khơi Bắc Bộ, chúng cho máy bay xâm phạm vùng trời miền Bắc. Cả nước chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ cả nước có chiến tranh.

Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 (tháng 3 năm 1965) về tình hình và nhiệm vụ cấp bách trước mắt, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12 (tháng 12 năm 1965) về tình hình và nhiệm vụ mới, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Hưng Yên tập trung tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn xâm lược của đế quốc Mỹ, từ đó kiên quyết bảo vệ vững chắc thành quả của xã hội chủ nghĩa, động viên sức người, sức của chi viện cho chiến trường miền Nam, thực hiện khẩu hiệu “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng giặc Mỹ xâm lược”, vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu, thực hiện “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Đồng thời, các cán bộ của Ban cũng tuyên truyền vận

động nhân dân đào hầm, hố để phòng, tránh bom đạn của máy bay Mỹ khi chúng xâm phạm và bắn phá quê hương.

Đầu năm 1967, Trung ương Đảng có Chỉ thị cho các Ban Tuyên huấn tỉnh, thành uỷ đổi tên từ Ban Tuyên huấn thành Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Thành uỷ. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ có thêm nhiệm vụ và hình thành các bộ phận: Bộ phận Tuyên truyền chính sách; Bộ phận Huấn luyện; Bộ phận theo dõi Khoa học, Giáo dục (sau này gọi là Khoa giáo); Bộ phận văn phòng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên gồm 4 bộ phận như trên. Đồng chí Nguyễn Khắc Thạch, Phó Ban Tuyên giáo được phân công phụ trách huấn luyện kiêm phụ trách công tác khoa giáo.

Thời kỳ từ 1957 - 1967, Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành trong khối tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước

trên mọi lĩnh vực: kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, tuyên truyền tin chiến thắng của quân và dân hai miền Nam - Bắc, về gương của các tập thể, đơn vị xuất sắc, gương người tốt, việc tốt.

Trong điều kiện chiến tranh, mặc dù gặp nhiều khó khăn, Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ vẫn duy trì, thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, vừa đảm bảo chương trình, vừa phải nghiên cứu để phù hợp với hoàn cảnh, đáp ứng được yêu cầu vừa sản xuất vừa chiến đấu tại địa phương.

Bộ phận khoa giáo đã có nhiều cố gắng theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình của giáo dục các cấp học, tình hình y tế. Từ đó Ban tham mưu cho Tỉnh uỷ có hướng giải quyết những vấn đề chưa phù hợp trong việc chỉ đạo các nhà trường, đặc biệt là trong điều kiện đi sơ tán.

Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Tỉnh uỷ chủ động tổ chức khai thác tư liệu lịch sử, biên soạn các chuyên đề về thời kỳ cách mạng dân tộc dân

chủ, biên soạn ấn phẩm về Cách mạng tháng Tám ở Hưng Yên, khai thác, sưu tầm tư liệu, hồi ký của các đồng chí lão thành cách mạng, đặc biệt các đồng chí là cán bộ tiền khởi nghĩa từng giữ các chức vụ chủ chốt ở tỉnh.

II - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thời kỳ hợp nhất tỉnh Hải Dương và Hưng Yên (1968 - 1996).

Thực hiện Nghị quyết 504 - NQ/TVQH ngày 26 tháng 01 năm 1968 của Thường vụ Quốc hội, hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương được hợp nhất thành tỉnh Hải Hưng. Ngày 9/2/1968, Ban chấp hành Đảng bộ của 2 tỉnh cũ tổ chức họp phiên đầu tiên để kiện toàn các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Ngày 01 tháng 3 năm 1968, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Hưng ra Nghị quyết số 02 - NQ/TU về việc hợp nhất các ban xây dựng Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Hưng và Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Hải Hưng được kiện toàn trên cơ sở toàn bộ cán

bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương; Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Hải Dương và Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Hưng Yên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công đồng chí Trần Tuấn Doanh làm Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí: Nguyễn Khắc Thạch, Doãn Thế Tịch, Đào Trọng Thi làm Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Cấp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Trưởng ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Tuấn và Đào Mân làm Phó trưởng ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Tỉnh ủy.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gồm 4 bộ phận:

- Bộ phận Tuyên truyền
- Bộ phận Huấn luyện
- Bộ phận Khoa giáo
- Văn phòng

Ban phân công các cán bộ lãnh đạo Ban phụ trách từng bộ phận. Bộ phận Khoa giáo (4 cán bộ) do đồng chí Nguyễn Khắc Thạch, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phụ trách. Nhiệm vụ của bộ phận Khoa giáo là

theo dõi lĩnh vực khoa học kỹ thuật và lĩnh vực giáo dục phổ thông của tỉnh.

Sau khi được họp nhất, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho cấp uỷ tỉnh về kế hoạch tiến hành quán triệt, học tập Nghị quyết số 175 - NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 167 - NQ/TW, của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá III, về bồi dưỡng quan điểm, lập trường giai cấp công nhân, nâng cao nhận thức tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về tình hình nhiệm vụ mới, nâng cao quyết tâm chống Mỹ cứu nước, tích cực chi viện cho tiền tuyến, tăng cường xây dựng hậu phương, củng cố lòng tin vào thắng lợi của cuộc kháng chiến.

Bên cạnh đó, Ban còn tuyên truyền về phong trào thi đua làm thuỷ lợi, kết hợp với phát triển giao thông nông thôn, đắp đê chống lũ lụt, mở rộng sản xuất, làm bèo hoa dâu; tuyên truyền phong trào học bổ túc văn hoá, công tác vệ sinh phòng bệnh...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Đảng

tỉnh, xây dựng kế hoạch giáo dục lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên; phối hợp cùng Ty Giáo dục mở hàng chục lớp giới thiệu về quan điểm của Đảng trong công tác giáo dục cho hơn 90% giáo viên cấp I, cấp II, cấp III trong toàn tỉnh.

Từ năm 1969 - 1972, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, dưới sự lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Hưng. Ban tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính như: tình hình và kết quả của sản xuất, chiến đấu, an ninh, quốc phòng, tin chiến thắng của quân và dân hai miền Nam - Bắc.

Từ năm 1973 - 1985, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tách bộ phận Khoa giáo thành lập Ban Khoa giáo riêng, nên Ban Tuyên giáo lại được đổi thành Ban Tuyên huấn. Ban Tuyên huấn chỉ còn 3 bộ phận là Tuyên truyền, Huấn học và Văn phòng ban. Bộ phận Tuyên truyền có nhiệm vụ chính là tuyên truyền về chủ trương, chính sách của

Đảng, pháp luật của Nhà nước cùng các chủ trương của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban hành chính tỉnh; tuyên truyền các phong trào thi đua, đặc biệt tuyên truyền về chiến thắng giải phóng miền Nam (30/4/1975). Bộ phận Huấn học thực hiện nhiệm vụ theo dõi việc mở lớp và giảng dạy lý luận tại các Trường Đảng huyện, thị xã và Trường Đảng tỉnh.

Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng sau khi ổn định công tác tổ chức đã tiến hành phân công nhiệm vụ cho các bộ phận và cá nhân các chuyên viên. Nhiệm vụ của Ban là khai thác tư liệu, xác minh, chỉnh lý, hệ thống tư liệu giai đoạn 1946 - 1954 và 1954 - 1967 của hai tỉnh, tuyên truyền giới thiệu về cuốn lịch sử Cách mạng Tháng Tám của hai tỉnh.

Từ năm 1968 đến 1972, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng ngoài việc khai thác bổ sung tư liệu, đã tổ chức được 5 hội nghị tọa đàm xác minh tư liệu, thực hiện xong bản thảo lần thứ nhất cuốn “Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp 1946 - 1954 tỉnh Hải Hưng”.

Từ năm 1972 - 1985, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng thực hiện nhiệm vụ theo chức năng là sưu tầm tư liệu, xác minh, chỉnh lý tư liệu, biên soạn bản thảo lịch sử Đảng bộ của hai tỉnh, nghiên cứu sưu tầm tư liệu về Bác Hồ với Đảng bộ, nhân dân Hưng Yên và Hải Dương, viết cuốn “Bác Hồ với Hải Hưng”.

Thực hiện Chỉ thị của Trung ương Đảng và Hướng dẫn của Ban Khoa giáo Trung ương, ngày 12 tháng 6 năm 1973, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Hưng ra Nghị quyết số 46 - NQ/TU về việc thành lập Ban Khoa giáo Tỉnh ủy và Ban khoa giáo các huyện, thị ủy.

Nghị quyết số 46 chỉ rõ: “Tách bộ phận Khoa giáo thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để thành lập Ban Khoa giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo nay được gọi là Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy”.

Ngày 12/6/1973, Ban Khoa giáo Tỉnh ủy Hải Hưng được thành lập và kiện toàn, gồm 15 biên chế:

Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, ủy viên Ban Thường vụ

Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh kiêm Trưởng Ban Khoa giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thạch, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Phó trưởng Ban Khoa giáo Tỉnh ủy.

Mười cán bộ, chuyên viên của Ban được chia làm 4 bộ phận:

Bộ phận Khoa học theo dõi khoa học kỹ thuật của tỉnh.

Bộ phận Giáo dục theo dõi giáo dục phổ thông và giáo dục chuyên nghiệp.

Bộ phận Y tế, thể thao theo dõi y tế và thể thao của tỉnh.

Ba công nhân và tạp vụ (lái xe, kế toán, văn thư đánh máy).

Ban có trụ sở riêng tại nhà làm việc các ban Đảng, tài khoản riêng, con dấu riêng.

Từ năm 1973 đến 1985, Ban Khoa giáo tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về công tác Khoa giáo, cụ thể: giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp, khoa học kỹ thuật, y tế, thể dục thể thao trên cả 3 mặt chuyên môn, chính trị,

tổ chức và xây dựng Đảng. Ban Khoa giáo Tỉnh ủy hoạt động theo nhiệm vụ, chức năng, hướng dẫn của Ban Khoa giáo Trung ương, giúp Tỉnh ủy lãnh đạo công tác Khoa giáo trong toàn tỉnh, phối hợp với các ngành, đề ra chủ trương, biện pháp thực hiện đường lối của Đảng phù hợp với tình hình, đặc điểm của tỉnh.

Thực hiện chỉ thị của Trung ương Đảng về việc tinh giản bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, ngày 30 tháng 12 năm 1985, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Hưng ra Quyết định số 44 - QĐ/TU về việc sáp nhập Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, Ban Khoa giáo Tỉnh ủy, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Tỉnh ủy vào một ban, lấy tên là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có 48 cán bộ, công nhân viên, được phân thành 5 bộ phận gồm:

Bộ phận Tuyên truyền

Bộ phận Huấn học

Bộ phận Khoa giáo

Bộ phận Lịch sử Đảng

Văn phòng Ban.

Đồng chí Doãn Thế Tịch, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy*.

Đồng chí Vũ Tuấn - Trưởng ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng nay giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phụ trách bộ phận Lịch sử Đảng và bộ phận Huấn học.

Đồng chí Nguyễn Văn Đạo - Trưởng ban Khoa giáo Tỉnh ủy giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phụ trách bộ phận Khoa giáo và Tuyên truyền.

Ngoài ra, còn có 4 đồng chí giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là: đồng chí Thanh Châu, đồng chí Nguyễn Đức Bôn, đồng chí Nguyễn Văn Hình, đồng chí Sái Văn Đồng, đồng chí Doãn Thế Cường.

Từ năm 1986 - 1996, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên

* Năm 1985, đồng chí Doãn Thế Tịch nghỉ hưu

môn, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ và sự chỉ đạo theo ngành dọc của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Khoa giáo Trung ương, Viện Lịch sử Đảng Trung ương. Đây là thời kỳ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trực tiếp chịu sự lãnh đạo của ba cơ quan cấp trên về chuyên môn.

Hàng năm, bộ phận tuyên truyền dưới sự chỉ đạo về chuyên môn của Ban Tuyên huấn Trung ương mà trực tiếp là Vụ Tuyên truyền và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Hưng tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, văn hoá, xã hội, giáo dục. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu cho Tỉnh uỷ thành lập đội ngũ báo cáo viên của tỉnh, làm nhiệm vụ chuyển tải tiếp các thông tin tới cơ sở.

Bộ phận Huấn học căn cứ vào hướng dẫn chuyên môn của Vụ Huấn học, theo dõi chỉ đạo nội dung giảng dạy tại trường

Đảng của các huyện, thị uỷ trong tỉnh, đảm bảo nội dung chương trình, kế hoạch.

Căn cứ vào Thông báo số 46 - TB/TW, ngày 15/12/1987 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thành lập các Trung tâm giáo dục chính trị ở tỉnh thành phố, ngày 22/8/1988, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Hưng ra Quyết định số 42 - QĐ/TU thành lập Trung tâm giáo dục chính trị tỉnh. Trung tâm giáo dục chính trị tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, có biên chế 12 cán bộ, công nhân viên, trong đó có một giám đốc, một phó giám đốc; Trung tâm chia làm ba bộ phận: giáo dục lý luận chính trị, bộ phận báo cáo viên, hành chính quản trị. Trung tâm có nhiệm vụ:

Tổ chức, quản lý, bồi dưỡng hệ thống đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ tỉnh.

Tổ chức học tập lý luận chính trị tại chức theo chương trình lý luận cơ bản và chuyên đề (đối tượng là cán bộ cốt cán của các ban, ngành,

đoàn thể, xí nghiệp, công nông trường và trường học của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh).

Bồi dưỡng đội ngũ giảng viên kiêm chức của tỉnh.

Hướng dẫn nghiệp vụ cho các trung tâm giáo dục chính trị huyện, thị xã.

Tháng 1/1988, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Nghị quyết số 27 - NQ/TU về việc “Chuyển các trường Đảng thuộc huyện, thị xã thuộc sự quản lý của Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, nay về Ban Tuyên giáo huyện uỷ, thị uỷ quản lý trực tiếp”. Tháng 1/1988, đồng chí Nguyễn Văn Hình được đề bạt làm Phó Trưởng ban phụ trách tuyên truyền, huấn học. Từ tháng 6/1990, Ban tổ chức nghiên cứu, biên soạn và phát hành bản tin Thông báo nội bộ về tình hình trong tỉnh, trong nước và quốc tế để tuyên truyền và làm tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ Đảng hàng tháng.

Về công tác khoa giáo, được sự hướng dẫn về chuyên môn của Ban Khoa giáo Trung ương, Ban đã chủ động, đôn

đốc các ngành, các cấp thực hiện chủ trương cải cách giáo dục, đánh giá kết quả đào tạo của hệ thống trường chuyên, lớp chọn, theo dõi việc củng cố Hội y học dân tộc, Hội chữ thập đỏ, việc tiêm chủng mở rộng, củng cố nâng cao việc khám chữa bệnh, tuyên truyền việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, công nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm.

Về công tác nghiên cứu lịch sử Đảng, Ban đã hướng dẫn các ngành, chỉ đạo các huyện, thị và cơ sở đẩy mạnh việc sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử. Việc triển khai công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng bộ các cấp, lịch sử ngành và đoàn thể tỉnh trong những năm 1986 - 1996 được Ban chỉ đạo mạnh mẽ phát triển cả về số lượng và chất lượng các ấn phẩm.

III. Thời kỳ 1997 - 2010 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hưng Yên:

Ngày 6/11/1996, Quốc hội khoá IX kỳ họp thứ X đã phê

chuẩn về việc chia tỉnh Hải Hưng thành hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và phê chuẩn của Quốc hội về việc chia tỉnh Hải Hưng thành hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương, tỉnh Hưng Yên được tái lập ngày 1 - 1 - 1997. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đón nhận sự kiện này với tình cảm vui mừng, phấn khởi. Tuy nhiên, Đảng bộ nhân dân Hưng Yên cũng nhận thức rõ được thời cơ cũng như những thách thức, khó khăn, từ đó xác định rõ ý chí và quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương giàu, đẹp, văn minh.

Chia tách từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Hưng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn của một tỉnh vừa tái lập, người ít, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc còn thiếu, nơi làm việc còn chật hẹp..., song dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các ngành khác trong khối đã cố

gắng vượt qua mọi khó khăn, tập trung triển khai, thực hiện nhiệm vụ của công tác tuyên giáo và tiếp tục đảm nhận nhiều nhiệm vụ mới do Tỉnh uỷ giao.

Về công tác tổ chức: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên được tái lập ngày 1/1/1997, trên cơ sở số cán bộ là người Hưng Yên công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Hưng. Đồng chí Sái Văn Đồng, nguyên Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Hưng nhận bàn giao về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên. 4 cán bộ là các đồng chí Nguyễn Duy Hy, đồng chí Nguyễn Xá, đồng chí Phạm Mạnh Thực, đồng chí Trần Ngọc Oánh.

Ngày 09/01/1997, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên có Quyết định số 34/QĐ/TV điều động và phân công đồng chí Nguyễn Văn Hình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Năm 1997, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên có 11 cán bộ, chuyên viên và nhân viên gồm:



Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm - UV Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương về thăm và làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên

Đồng chí Nguyễn Văn Hình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Trưởng ban.

Đồng chí Nguyễn Duy Hy được Tỉnh ủy bổ nhiệm làm Phó trưởng ban.

Đồng chí Nguyễn Xá làm Chánh văn phòng của ban.

Đồng chí Nguyễn Văn Đông làm công tác Tuyên truyền.

Đồng chí Lã Xuân Định làm công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng.

Đồng chí Đỗ Cảnh Hưng

và đồng chí Phạm Mạnh Thực làm công tác Khoa giáo.

Đồng chí Trần Ngọc Oánh làm công tác Huấn học.

Đồng chí Đỗ Thị Thu Hà làm kế toán của Ban.

Đồng chí Phạm Thị Lưu làm Văn thư và phụ trách phòng đọc của Ban.

Đồng chí Đàm Viết Thường và Chu Đức Trung là lái xe của Ban.

Từ năm 1997 - 2000, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ từng bước được củng cố về tổ chức và cán bộ. Do cán bộ quá ít nên Ban chỉ hình thành các bộ phận theo dõi các phần việc Tuyên truyền, Huấn học, Khoa giáo, Nghiên cứu Lịch sử Đảng, chưa thành lập các phòng.

Đến năm 2000, tổng số biên chế của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hưng Yên đã lên đến 16 cán bộ, chuyên viên, nhân viên. Ngoài lãnh đạo Ban, cán bộ, chuyên viên được sắp xếp thành 5 phòng:

Phòng Tuyên truyền có hai cán bộ do đồng chí Nguyễn Duy Hy, Phó Trưởng ban trực tiếp phụ trách.

Phòng Lịch sử Đảng có một đồng chí là đồng chí Lê Xuân Định, Trưởng phòng.

Phòng Huấn học có 3 cán bộ, đồng chí Trần Ngọc Oánh là Trưởng phòng.

Phòng Khoa giáo có 2 cán bộ, đồng chí Nguyễn Duy Hy, Phó trưởng ban trực tiếp phụ trách.

Văn phòng của Ban có 5 cán bộ, đồng chí Nguyễn Xá là

Chánh Văn phòng, đồng chí Nguyễn Duy Hy, Phó trưởng ban trực tiếp phụ trách.

Đây là thời kỳ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được kiện toàn một bước rất cơ bản về công tác tổ chức. Các phòng chuyên môn hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo ban. Cụ thể: Đồng chí Trưởng ban Nguyễn Văn Hình lãnh đạo chung toàn Ban, trực tiếp phụ trách phòng Lịch sử và phòng Huấn học. Đồng chí Nguyễn Duy Hy, Phó Trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo các phòng Khoa giáo, Tuyên truyền, Văn phòng.

Sau ngày tái lập tỉnh, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, cán bộ chuyên môn, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc thiếu nhiều, song được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cùng sự chỉ đạo về chuyên môn của các cơ quan chuyên môn cấp trên, các đồng chí lãnh đạo Ban đã tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ chuyên môn trong Ban. Cán bộ các bộ phận đã thực sự chủ động công việc

chuyên môn của mình, luôn đoàn kết, cố gắng, phấn đấu hoàn thành có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy giao. Với những nỗ lực trên chặng đường phát triển từ khi thành lập, đến năm 2001, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã được Đảng, Nhà nước, Chính Phủ tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý cho tập thể Ban, cho tập thể các phòng chuyên môn và cho các cá nhân như:

- Năm 1997, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã được Tỉnh ủy tặng Bằng khen là đơn vị đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Năm 1999, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được Tỉnh ủy tặng Bằng khen là đơn vị đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Ban Tuyên giáo còn được Ủy ban nhân dân Tỉnh tặng Bằng khen là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Diễn tập năm 1999.

- Bộ Tư pháp tặng Bằng khen là đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật năm 1999.

- Năm 2000, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được Ủy Ban nhân dân Tỉnh tặng Bằng khen là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác phòng chống HIV/AIDS năm 1997 – 2000.

- Năm 2000, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ đơn vị 5 năm liền trong sạch vững mạnh.

- Năm 2001, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được Tỉnh ủy tặng Bằng khen là đơn vị đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

- Ủy Ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy và mại dâm tặng Bằng khen cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là đơn vị có nhiều thành tích trong công tác phòng chống AIDS.

*

Năm 2002, mặc dù còn nhiều khó khăn, song Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vẫn làm tốt công tác tham mưu, giúp Ban tổ chức Hội thi của tỉnh tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi về Nghị quyết Đại hội đại

biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, giúp Tỉnh uỷ xây dựng và ban hành đề án “đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, chủ động tiến công làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch” và đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân”, tiếp tục xây dựng chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết TW 5 (khoá IX) về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới; giúp Thường trực Tỉnh uỷ ra Thông báo ý kiến về việc tiến hành nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tập II (1954 - 1975)”. Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng Bằng khen là cơ sở đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Tập thể Ban được Uỷ Ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen là đơn

vị có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật 5 năm (1998 - 2002).

Ngày 16/4/2003, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quyết định số 386 - QĐ/TU quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ:

1. Chức năng:

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ về các mặt công tác tư tưởng - văn hoá; khoa giáo; nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, bổ sung lịch sử Đảng bộ tỉnh.

2. Nhiệm vụ:

2.1 - Nghiên cứu, đề xuất:

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, những thủ đoạn, âm mưu của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá; dự báo những diễn biến và xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Tỉnh uỷ phương

hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

- Chủ trì và tham gia chuẩn bị các đề án, các nghị quyết, quyết định của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác tư tưởng - văn hoá, khoa giáo và biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh.

- Giúp Tỉnh uỷ trong việc đánh giá hoạt động và nghiên cứu đề xuất phương hướng, chính sách, cơ chế và giải pháp trên lĩnh vực công tác tư tưởng - văn hoá và khoa giáo.

- Tham gia ý kiến với cơ quan chính quyền địa phương trong việc vận dụng, thể chế hoá các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Trung ương và Tỉnh uỷ trên các lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo.

2.2 - Thẩm định:

Chủ trì hoặc tham gia thẩm định các đề án của cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể tỉnh có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo và lịch sử Đảng bộ tỉnh.

2.3 - Hướng dẫn, kiểm tra:

- Giúp Tỉnh uỷ tổ chức nghiên cứu, quán triệt, hướng dẫn, triển khai thực hiện các nghị

quyết của Đảng; kiểm tra các tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh uỷ về công tác tư tưởng - văn hoá, khoa giáo và Lịch sử Đảng.

- Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thời sự, chính sách, theo các chương trình của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh uỷ cho cán bộ, đảng viên.

- Hằng tháng biên tập và cung cấp cho các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ huyện, thị uỷ tài liệu giao ban; biên tập và xuất bản Bản tin Thông báo nội bộ dùng cho sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

- Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra nội dung thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan xuất bản do Tỉnh uỷ quản lý.

- Hướng dẫn tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước trong Đảng và trong toàn xã hội.

- Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ Tuyên giáo huyện, thị uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã và các đảng bộ cơ sở.

- Suu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh; hướng dẫn suu tầm, biên soạn, thẩm định lịch sử Đảng bộ huyện, thị xã, lịch sử ngành, đoàn thể tỉnh; tổ chức tuyên truyền, phát huy truyền thống cách mạng của tỉnh và của các địa phương, các ngành trong tỉnh.

- Tổng kết kinh nghiệm công tác Tuyên giáo ở tỉnh và định kỳ (tháng, 6 tháng, 1 năm) báo cáo Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương, Ban Khoa giáo Trung ương, Viện nghiên cứu Lịch sử Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

2.4 - Tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo, trí thức khoa học và văn nghệ sỹ của tỉnh.

- Tham gia, đề xuất với Tỉnh uỷ về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, quản lý và đãi ngộ với đội

ngũ tuyên giáo, văn nghệ sỹ và trí thức khoa học của tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia công tác xây dựng Đảng, thực hiện các mặt về công tác tổ chức và cán bộ của Ban theo thẩm quyền.

2.5 - Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ uỷ quyền:

- Chủ trì, phối hợp, chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hoá - văn nghệ, các cơ quan thông tin tuyên truyền ở tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Nhà báo, đảm bảo cho các Hội này hoạt động theo đúng định hướng và tính chất là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp chỉ đạo nội dung giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đặc biệt với các Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện, thị xã và Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

- Giúp Tỉnh uỷ chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng trong đội ngũ trí thức, các nhà khoa học và trong sinh viên, học sinh ở tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý và đãi ngộ nhân tài.

Trong Kế hoạch 5 năm (2001 - 2005), năm 2003 là năm bản lề, là năm Đảng bộ kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, là năm Đảng phát động toàn dân “Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh”, cán bộ, đảng viên và nhân dân Hưng Yên đã nỗ lực phấn đấu thực hiện, cụ thể hoá bằng những chương trình hành động thiết thực, đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống. Việc thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân sẽ là động lực to lớn để phát triển đất nước, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Trong năm 2003, Ban Tuyên giáo đã thực hiện tốt chức năng tham mưu:

- Soạn thảo và trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành hai Đề án: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân”; “Đổi mới phương thức hoạt động tư tưởng, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng, chặn đà suy thoái về đạo đức, lối sống”.

- Soạn thảo, trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua các Kế hoạch nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh và Kế hoạch hội thảo cuốn “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tập II (1954 - 1975)”; quyết định thành lập Hội thi Báo cáo viên giỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh của tỉnh; thành lập Ban chỉ đạo đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá của tỉnh.

Việc tổ chức các hoạt động hướng về những ngày kỉ niệm

lớn được các cấp, các ngành và các địa phương quan tâm đã tạo không khí thi đua, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Về hình thức kỷ niệm, ngoài những buổi mít tinh trang trọng còn có các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống của ngành, địa phương, về những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc. Đó là các cuộc thi “Âm vang Điện Biên”, “Tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp Hồ Chí Minh”, “Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ”, “75 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Đây là những cơ hội tốt để nhân dân trong tỉnh ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng của dân tộc, của Đảng.

*

Đáp ứng với tình hình và nhiệm vụ của công tác Tuyên giáo, năm 2007, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thành lập phòng Văn hoá - Văn nghệ. Như vậy đến năm 2007, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ có 5 phòng chuyên môn: phòng Tuyên truyền, phòng Giáo dục Lý luận chính trị, phòng Lịch sử Đảng, phòng

Khoa giáo, phòng Văn hoá - Văn nghệ và Văn phòng Ban.

Trải qua một thời gian dài hình thành và phát triển, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hưng Yên khi tái lập tỉnh (năm 1997) chỉ có 10 cán bộ (trong đó có 2 đồng chí là lãnh đạo Ban, các bộ phận: Khoa giáo 2; Huấn học 1; Tuyên truyền 1; Lịch sử Đảng 1 và Văn phòng Ban 3) đến năm 2010 tổng số cán bộ của Ban là 25 đồng chí gồm Trưởng ban và 2 Phó Trưởng ban, 22 chuyên viên, viên chức được phân làm việc tại 6 phòng (phòng Tuyên truyền 5 đồng chí; phòng Giáo dục lý luận 4 đồng chí; phòng Lịch sử Đảng 4 đồng chí; phòng Khoa giáo 2 đồng chí; phòng Văn hoá Văn nghệ 1 đồng chí; Văn phòng 4 đồng chí), cán bộ chuyên viên của Ban cơ bản có trình độ đại học; Chi bộ của Ban có tổng số 23 đảng viên.

Thời gian từ năm 2001 - 2010 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hưng Yên là những năm lãnh đạo của Ban có nhiều thay đổi:

- Từ năm 2001 - 2004, đồng chí Nguyễn Văn Hình, Uỷ viên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy là Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Từ năm 2004 - 2005, đồng chí Trần Văn Quýnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (năm 2004) là Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Từ năm 2005 đến 2010, đồng chí Vũ Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các năm 2001 - 2002 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có 01 phó trưởng ban; từ năm 2003 - 2004, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có 02 Phó Trưởng ban:

- Đồng chí Trần Văn Quýnh, Phó Trưởng ban phụ trách công tác Huấn học và Khoa giáo.

- Đồng chí Nguyễn Duy Hy, Phó trưởng ban thường trực, phụ trách công tác Tuyên truyền và Văn phòng .

Từ năm 2004 - 2005, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy có 01 Phó Trưởng ban là đồng chí Nguyễn Duy Hy (đồng chí Trần Văn Quýnh được Tỉnh ủy phân công làm Trưởng ban Tuyên giáo

thay đồng chí Nguyễn Văn Hình nghỉ chế độ).

Từ tháng 10/2005 đến tháng 9/2006, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ duy nhất có Trưởng ban (đồng chí Trần Văn Quýnh, sau đó là đồng chí Vũ Văn Toàn) lãnh đạo, không có Phó Trưởng ban.

Từ tháng 9/2006 đến tháng 10/2007, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có 1 đồng chí Phó trưởng ban (đồng chí Nguyễn Văn Đông).

Từ tháng 11/2007 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bổ sung thêm 01 Phó Trưởng ban (đồng chí Phạm Thị Tuyền, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Tỉnh đoàn được điều sang).

Sau tháng 11/2007, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có 3 đồng chí: đồng chí Vũ Văn Toàn ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban phụ trách chung; đồng chí Phạm Thị Tuyền, Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là Phó Trưởng ban thường trực và phụ trách công tác Giáo dục lý luận chính trị,

Khoa giáo, Văn phòng; đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Trưởng ban, phụ trách công tác Tuyên truyền, Lịch sử, Văn hóa - Văn nghệ.

Từ khi tái lập tỉnh đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yên giao cho. Trong những năm 2001 - 2010, công tác tuyên giáo tập trung hướng nghiệp hoá, hiện đại hoá, những vấn đề cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng và xây dựng Đảng, Chính quyền và các đoàn thể.

Trong những năm từ 1997 - 2010, Chi bộ Đảng, công đoàn của cơ quan liên tục được củng cố, tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng..

Về nhiệm vụ chuyên môn, từ năm 1997 - 2010, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hưng Yên luôn quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà

nước; chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh uỷ, quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh nên tập thể cán bộ, viên chức của Ban luôn giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy trong bất kỳ tình huống khó khăn nào, về công tác chuyên môn, cán bộ, chuyên viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ không dao động, xa rời mục tiêu lý tưởng và con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn. Từ đó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tham mưu giúp cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo toàn Đảng bộ đứng vững trên lập trường quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó cũng là cơ sở để các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ về mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hoá trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình, an ninh - quốc phòng; công tác xây dựng chính đôn Đảng, củng cố



Đồng chí Tô Huy Rúa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương về thăm và làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên (ngày 25/8/2009)

chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng, để mọi tầng lớp nhân dân đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu do Đảng đề ra là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Kết quả nổi bật của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong quá trình thực hiện các mặt công tác chuyên môn từ 1997 - 2010 là:

- Cán bộ, đảng viên, chuyên viên, nhân viên cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn đoàn kết một lòng, gắn bó để khắc phục khó khăn, nhận thức đúng về chủ trương của Đảng về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

- Kịp thời nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh để phản ánh, đề xuất ý kiến kịp

thời với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

- Tập trung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, đồng thời triển khai, quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh về các mặt kinh tế xã hội đối với các cấp, các ngành trong toàn Đảng bộ.

- Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cấp tỉnh. Đồng thời triển khai hướng dẫn các huyện, thị xã (nay là Thành phố), các đảng uỷ trực thuộc tổ chức học tập chuyên đề “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và “Sửa đổi lối làm việc”; chỉ đạo báo, đài của tỉnh mở chuyên đề, chuyên trang tuyên truyền gương điển hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội thảo “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí

Minh, xây dựng tỉnh Hưng Yên phát triển nhanh và bền vững”...

- Chỉ đạo kịp thời các hoạt động của báo, đài phát thanh - truyền hình tỉnh, đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các cấp giải quyết các vấn đề nảy sinh ở các khu dự án đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, đảm bảo trật tự, an ninh và đoàn kết được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ.

Với những đóng góp có hiệu quả của Ban Tuyên huấn trước đây, nay là Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Hưng Yên được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì; Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”, Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng nhiều Cờ, bằng khen cho tập thể, cá nhân thuộc Ban.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hưng Yên đạt được những thành tích to lớn đó, trước hết là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ

đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự quan tâm chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, vai trò của cấp ủy cơ quan, sự lãnh đạo, chỉ đạo năng động, kịp thời của lãnh đạo Ban Tuyên giáo qua các thời kỳ lịch sử, sự phấn đấu không mệt mỏi của tập thể các thế hệ cán bộ,

chuyên viên, nhân viên cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thành quả đó là cơ sở vững chắc để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên tiếp tục phát huy cao độ vào công tác chuyên môn của hiện tại và mai sau, để giành kết quả cao hơn nữa trong xu thế mới, xu thế hội nhập và phát triển của đất nước.



**NHỮNG PHÊN THƯỞNG CAO QUÝ
ÀNG VAINHAINƯỚC TỪNG BAN TUYỂN GIẢI TỈNH ỦY HUNG YÊN**





















LÃNH ĐẠO BAN TUYỂN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN



Đồng chí Vũ Văn Toàn

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tuyển giáo Tỉnh ủy



Đồng chí Phạm Thị Tuyến

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
Phó Trưởng Ban Thường trực
Ban Tuyển giáo Tỉnh ủy



Đồng chí Nguyễn Văn Đông

Phó Trưởng Ban Tuyển giáo Tỉnh ủy

**MỘT SỐ HÌNH ẢNH
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN**



Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Đình Phú, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên (ngày 01/8/2003)



Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban Tuyển giáo Tỉnh ủy Hưng Yên (ngày 31/12/2008)



Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp TT - VH nhân Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công tác Tư tưởng - Văn hóa của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2000)



Đồng chí Đào Duy Quát, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo cho lãnh đạo tỉnh Hưng Yên (ngày 01/8/2003)



Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống của ngành (ngày 01/8/2003)



Gặp mặt nhân dịp Kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Công tác Tư tưởng - Văn hóa của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2002)



Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận hoa chúc mừng nhân Kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2009)



Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của UBND tỉnh cho lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyển giáo Tỉnh ủy Hưng Yên (ngày 28/01/2010)



Đồng chí Vũ Văn Toàn, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyển giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Báo điện tử Đảng CSVN tặng sổ tiết kiệm cho các cá nhân và gia đình có công với cách mạng



Một cuộc họp của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Hưng Yên



Lãnh đạo tỉnh trao phần thưởng cho các thí sinh Hội thi “Kế chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Hưng Yên, tháng 5/2008



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thấp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Người (Thành phố Hưng Yên)



Đồng chí Phạm Thị Tuyền, TUV, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa các thí sinh đoạt giải Cuộc thi "Bác Hồ, Người là niềm tin tất thắng" tỉnh Hưng Yên



Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Hưng Yên, tháng 01/2010



Gặp mặt, giao lưu với các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”



Trao giải Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ” và tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh “Hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” tại Lễ Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5/2010



Toàn cảnh Hội thảo khoa học “Học tập bản lĩnh kiên định, sáng tạo của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, quyết tâm xây dựng Hưng Yên “thành tỉnh mạnh trong cả nước”, tháng 6/2010



Đảng viên Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong Lễ đổi, phát thẻ đảng viên (đợt 02/9/2004)



Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát thẻ đảng viên cho hai đảng viên mới (tháng 01/2010)



Ban Chi ủy Chi bộ Ban tuyển giáo Tỉnh ủy khóa X, nhiệm kỳ 2010 - 2015



Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Ban tuyển giáo Tỉnh ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2010 - 2012



Hội nghị gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương



Một Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức



Hội nghị triển khai công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2009



Hội nghị cán bộ, viên chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2010



Hội nghị phát hành tập bài giảng Lịch sử tỉnh Hưng Yên



Tập huấn giảng dạy chương trình lịch sử địa phương dùng cho hệ trung cấp và hệ bồi dưỡng lý luận chính trị



Lớp tập huấn công tác tuyên giáo dành cho cán bộ tuyên giáo cơ sở



Một lớp sơ cấp lý luận chính trị trong Chương trình “Phổ cập sơ cấp lý luận chính trị cho đảng viên” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề xuất



Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa các thí sinh tham dự Hội thi “Giảng viên Lý luận chính trị giỏi” năm 2009



Lãnh đạo Ban tặng hoa các nữ cán bộ, nhân viên cơ quan nhân ngày Quốc tế phụ nữ



Đoàn cán bộ Tuyên giáo Hưng Yên tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Pắc Bó (Cao Bằng)



Đoàn cán bộ Tuyên giáo Hưng Yên tham quan thực tế về công tác phân giới, cắm mốc tại Cao Bằng



Toàn thể cán bộ, nhân viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy



Cán bộ, nhân viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bên gian trưng bày các sản phẩm của Ban tại Hội Báo Xuân 2009

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO BAN QUA CÁC THỜI KỲ

Danh sách các đồng chí Trưởng ban Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên từ 1947 đến 1967:

Đồng chí Trần Phương
Đồng chí Lưu Bá Thịnh
Đồng chí Trần Tuấn Doanh

Danh sách các đồng chí Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy từ 1968 đến 1996:

Đồng chí Trần Tuấn Doanh
Đồng chí Trần Quang Tạo
Đồng chí Nguyễn Cấp
Đồng chí Doãn Thế Tịch
Đồng chí Phạm Văn Bảo
Đồng chí Lê Truyền
Đồng chí Lê Quý Đôn
Đồng chí Phan Nhật Bình

Danh sách các đồng chí Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ 1997 đến 2010:

Đồng chí Nguyễn Văn Hình
Đồng chí Trần Văn Quýnh
Đồng chí Vũ Văn Toàn



Đồng chí Trần Phương

Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy

Thời kỳ 1948- 1949



Đồng chí Trần Tuấn Doanh

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thời kỳ 1963- 1972



Đồng chí Trần Quang Tạo

Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy

Năm 1972



Đồng chí Doãn Thế Tịch
Trưởng Ban Tuyển giảng Tỉnh ủy
Thủi kỳ 1981- 1985



Đồng chí Nguyễn Văn Hình
Trưởng Ban Tuyển giảng Tỉnh ủy
Thủi kỳ 1997- 2004



Đồng chí Trần Văn Quỳnh
Trưởng Ban Tuyển giảng Tỉnh ủy
Thủi kỳ 2005- 2006



Đồng chí Vũ Văn Toàn
Trưởng Ban Tuyển giảng Tỉnh ủy
Thủi kỳ 2006- nay



Đồng chí Đào Mãn
Phó Trưởng Ban
Nghị n cứu lịch sử Tỉnh ủy
Thủ kị 1963 - 1985



Đồng chí Nguyễn Khắc Thạch
Phó Trưởng Ban
Khoa giáo Tỉnh ủy
Thủ kị 1973 - 1981



Đồng chí Nguyễn Văn Bôn
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Thủ kị 1980 - 1985



Đồng chí Doãn Thế Cường
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Thủ kị 1991 - 1996



Đồng chí Sài Văn Đồng

Phó Trưởng Ban
Tuyển giảng Tỉnh ủy
Thủ khoa 1991 - 1997



Đồng chí Nguyễn Duy Hy

Phó Trưởng Ban
Tuyển giảng Tỉnh ủy
Thủ khoa 1997 - 2005



Đồng chí Nguyễn Văn Đông

Phó Trưởng Ban Tuyển giảng Tỉnh ủy
Thủ khoa 2006 - nay



Đồng chí Phạm Thị Tuyến

Phó Trưởng Ban Thường trực
Ban Tuyển giảng Tỉnh ủy
Thủ khoa 2007 - nay

CÁN BỘ PHÒNG CHUYÊN MÔN QUÁ CÁC THỜI KỲ



Đồng chí Trần Ngọc Oánh

Trưởng phòng Huấn luyện

Thời kỳ 2000 - 2002



Đồng chí Nguyễn Xá

Chánh Văn phòng Ban

Thời kỳ 1997 - 2000



Đồng chí Trần Đức Hồng

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

Thời kỳ 2009 - nay



Đồng chí Lê Xuân Định

Trưởng phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng

Thời kỳ 2000 - nay



Đồng chí Đỗ Cảnh Hưng

Trưởng phòng Khoa giáo
Thứ 1 kỳ 2003 - nay



Đồng chí Vũ Ngọc Toàn

Trưởng phòng Giáo dục - Lý luận chính trị
Thứ 1 kỳ 2003 - 2009



Đồng chí Nguyễn Thế Chuyên

Trưởng phòng Tuyển dụng
Thứ 1 kỳ 2006 - nay



Đồng chí Phạm Minh Hoàng

Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ
Thứ 1 kỳ 2008 - nay



Đồng chí Phạm Văn Nghệ

Chánh Văn Phòng
Từ tháng 6/2010



Đồng chí Đỗ Thị Thu Hà

Phó Chánh Văn Phòng Ban
Từ khi ký 2004- nay



Đồng chí Lưu Thị Vân

Phó Trưởng Phòng Tuyên truyền
Từ khi ký 2006- nay



Đồng chí Hoàng Thị Thanh Mai

Phó Trưởng Phòng Tuyên truyền
Từ khi ký 2006- nay



Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh
Phó trưởng phòng Lịch sử - Ảnh
Thủ quỹ 2006 - nay



Đồng chí Nguyễn Văn Kiên
Phó Trưởng phòng Khoa giảng
Thủ quỹ 2007 - nay



Đồng chí Đinh Thị Hải Loan
Phó trưởng phòng GDLLCT
Từ tháng 4/2010



Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân
Phó Trưởng phòng GDLLCT
Từ tháng 4/2010



Đồng chí Nguyễn Văn Chiến
Phó Trưởng phòng Lịch sử - Ảnh
Từ tháng 5/2010

**HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN**



Phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng

Về tổ chức:

Phòng nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng được thành lập năm 2000.

Từ năm 1997 đến năm 2000, Bộ phận Nghiên cứu Lịch sử Đảng có 01 cán bộ là đồng chí Lã Xuân Định (công tác tại Ban Tuyên giáo từ năm 1981), được bổ nhiệm Trưởng phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng năm 2000. Tháng 02 năm 2001, đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, công tác tại Phòng Lịch sử, năm 2006 được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Lịch sử Đảng, hiện đi học cao học theo dự án 165 từ 30/5/2009. Tháng 10 năm 2003 đồng chí Vũ Thị Thu Hà về công tác tại Phòng Lịch sử, là chuyên viên. Đến năm 2006, đồng chí Hà chuyển về trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội công tác. Tháng 01 năm 2009, đồng chí Đoàn Thị Hoàng Oanh về công tác tại phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng, hiện là chuyên viên. Từ tháng 4 năm 2010 đồng chí

Nguyễn Văn Chiến chuyển công tác từ Văn phòng Tỉnh ủy về phòng Nghiên cứu lịch sử Đảng, hiện là Phó Trưởng phòng.

Cán bộ của phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng đều được đào tạo đúng chuyên ngành.

Chức năng nhiệm vụ:

Tham mưu cho Ban, Ban tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ các cấp, lịch sử ngành và đoàn thể tỉnh.

Thẩm định các cuốn lịch sử Đảng bộ huyện, thị xã; lịch sử ngành và đoàn thể trong tỉnh.

Sưu tầm, xác minh các tư liệu lịch sử Đảng của Đảng bộ tỉnh từ khi có tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh.

Sưu tầm tư liệu, nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh từ khi thành lập đến nay.

Hướng dẫn và giúp đỡ các Đảng bộ địa phương về việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ cấp mình; các ngành và đoàn thể nghiên cứu,



biên soạn lịch sử ngành và đoàn thể mình.

Giúp đỡ và cung cấp tư liệu lịch sử cho các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Đảng của Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh và các Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện và thị xã (nay là Thành phố).

Tham gia giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ (1929 - 2005).

Kết quả chuyên môn: Từ khi tái lập tỉnh Hưng Yên ngày 01/01/1997 đến tháng 8 năm

2009, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, được sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đạt được một số kết quả trong việc tham mưu cho Ban, trong công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh và một số cuốn sách khác; trong việc phối hợp với các ngành và đoàn thể tỉnh cụ thể:

Năm 1997, phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng đã tham mưu cho Ban, Ban tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội nghị Hội thảo

về "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tập I giai đoạn (1929 - 1954)".

Tháng 2 năm 1998, phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng tham mưu cho Ban Tuyên giáo phối hợp cùng Trường Cao đẳng sư phạm tổ chức "Diễn đàn thanh niên sinh viên tìm hiểu về lịch sử đấu tranh giành Chính quyền ở Hưng Yên tháng Tám năm 1945", chào mừng Ngày thành lập Đảng.

Phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng Đảng đã tham mưu đề Ban tham mưu cho Tỉnh uỷ ra Chỉ thị số 06 - CT/TU ngày 26 tháng 3 năm 1998 về Công tác nghiên cứu biên soạn Lịch sử Đảng bộ các cấp, lịch sử ngành và đoàn thể tỉnh.

Phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng đã tham mưu cho Ban giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức thành công Hội nghị Hội thảo về sách "Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ" xuất bản năm 2000.

phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng Đảng đã tham mưu cho Ban tổ chức tập huấn về công

tác nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng bộ các cấp, lịch sử ngành và đoàn thể tỉnh cho trường ban tuyên giáo và cán bộ làm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ các huyện, thị xã và cán bộ làm công tác tuyên huấn của Đảng uỷ khối và các ngành, đoàn thể tỉnh (năm 2002).

Thực hiện Chỉ thị số 15 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 20 tháng 8 năm 2002, về "Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam". phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng Đảng đã tham mưu cho Ban, ra Hướng dẫn cho Ban Tuyên giáo các huyện, thị và Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, về việc thực hiện Chỉ thị số 15 - CT/TU nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Năm 1997, phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng Đảng hoàn thành việc sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn cuốn "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng

Yên” tập I (giai đoạn 1929 - 1954), phát hành vào dịp 3/2/1998. Năm 2000, Phòng tổ chức việc nghiên cứu, biên soạn cuốn “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ”. Hoàn thành và phát hành tháng 10/2000; tháng 12 năm 2000, Phòng tổ chức biên soạn và hoàn thành cuốn "Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV" để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XV.

Năm 2001 - 2005, Phòng phối hợp cùng Sở Văn hoá Thông tin nghiên cứu, biên soạn cuốn “Hưng Yên 170 năm”; phối hợp cùng Hội đồng nghiên cứu biên soạn lịch sử biên soạn cuốn “Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp ở khu Tả ngạn sông Hồng” (1945 - 1955) phát hành tháng 3/2001, đề cương tuyên truyền 170 năm thành lập tỉnh (1831 - 2001). Năm 2004, Phòng nghiên cứu, biên soạn cuốn “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên” tập II (1954 - 1975); cuốn “Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

khoá XV”; tái bản sách “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ”; phối hợp cùng Viện Hồ Chí Minh các Lãnh tụ biên soạn xuất bản cuốn "Nguyễn Văn Linh Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo, Người con ưu tú của quê hương Hưng Yên"; tham gia nghiên cứu, biên soạn cuốn “175 năm thành lập tỉnh và 10 năm tái lập tỉnh Hưng Yên” nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI.

Trong các năm từ 1997 - 2009, phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng đã đọc và thẩm định hơn 20 tập sách lịch sử Đảng bộ cấp huyện, thị; 7 tập lịch sử của ngành và đoàn thể tỉnh. Nghiên cứu, xác minh và trả lời hơn 30 đơn, thư hỏi về chế độ có liên quan tới lịch sử Đảng bộ tỉnh; Phòng đã xác minh hơn 20 văn bản xác định người có công, tham gia hoạt động trước cách mạng tháng Tám 1945. Năm 2007, Phòng tham gia biên soạn, thẩm định tư liệu lịch sử Tập bài giảng Lịch sử tỉnh

Hung Yên dùng cho các Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trong tỉnh; Tập bài giảng Lịch sử tỉnh Hưng Yên dùng cho hệ đào tạo Trung cấp Lý luận Chính trị dùng trong Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh; Tập bài giảng dùng cho hệ bồi dưỡng của Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh và các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã.

Phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phòng đã tích cực phát huy cao độ những thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng. Những ấn phẩm lịch sử đã được xuất bản, phát hành, góp phần to lớn trong việc giáo dục truyền thống cách mạng

cho thế hệ trẻ, cùng các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh.

Khen thưởng: Với những thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, biên soạn, thẩm định ấn phẩm lịch sử Đảng, trong những năm qua Phòng nghiên cứu Lịch sử Đảng đã được Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân. Được Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tặng bằng khen và giấy khen cho Tập thể và cá nhân.

(Giám đốc Học viện tặng 04 bằng khen, Thường trực Tỉnh uỷ tặng 02 bằng khen, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh tặng 01 bằng khen, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tặng 02 giấy khen cho tập thể phòng và cá nhân).

Phòng Tuyên truyền

Về tổ chức:

Ngày 1/1/1997, tỉnh Hưng Yên được tái lập, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên hoạt động theo đơn vị hành chính mới. Bộ phận Tuyên truyền (tiền thân của Phòng Tuyên truyền hiện nay) có 01 chuyên viên là đồng chí Nguyễn Duy Hy (nguyên là chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Hưng). Bộ phận Tuyên truyền hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Văn Hình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tháng 4/1997, đồng chí Nguyễn Duy Hy được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trực tiếp phụ trách và đảm nhận các nhiệm vụ của Bộ phận Tuyên truyền. Tháng 7/1997, đồng chí Nguyễn Văn Đông về nhận công tác tại Bộ phận Tuyên truyền. Tháng 12/1998, đồng chí Lưu Thị Vân; tháng

10/2000, đồng chí Nguyễn Thế Chuyên về công tác tại Bộ phận Tuyên truyền. Từ tháng 12/1998 đến tháng 2/2003, đồng chí Nguyễn Văn Đông là Trưởng Bộ phận Tuyên truyền. Tháng 3/2003, Phòng Tuyên truyền được thành lập, đồng chí Nguyễn Văn Đông được bổ nhiệm là Phó Trưởng phòng. Đến tháng 9/2003: đồng chí Nguyễn Văn Đông được bổ nhiệm là Trưởng Phòng; đồng chí Hoàng Thị Thanh Mai về công tác tại Phòng. Tháng 9/2006: đồng chí Nguyễn Văn Đông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thế Chuyên, chuyên viên Phòng Tuyên truyền được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Ban; đồng chí Lưu Thị Vân được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Phòng Tuyên truyền phụ trách công tác dư luận xã hội; đồng chí Hoàng Thị Thanh Mai được



bổ nhiệm làm Phó Trưởng Phòng Tuyên truyền phụ trách công tác văn hoá - văn nghệ. Tháng 02/2007, Phòng Tuyên truyền tiếp nhận đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng về làm chuyên viên của Phòng, đến tháng 10/2007, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng chuyển công tác. Tháng 9/2007, đồng chí Nguyễn Thế Chuyên, Phó Chánh Văn phòng Ban được bổ nhiệm làm Trưởng Phòng Tuyên truyền; đồng chí Hoàng Thị Thanh Mai, Phó Trưởng

phòng Tuyên truyền được điều động làm Phó Trưởng Phòng Văn hoá - Văn nghệ. Từ tháng 9/2007 đến tháng 3/2008, Phòng Tuyên truyền có 2 cán bộ, 1 trưởng phòng và 1 phó phòng. Tháng 3 năm 2008, đồng chí Hoàng Thị Thanh Mai được điều động trở lại làm Phó Trưởng Phòng Tuyên truyền; đồng chí Lưu Ngọc Tú chuyển công tác từ Phòng Giáo dục lý luận chính trị thuộc Ban về Phòng Tuyên truyền. Từ tháng 7/2009, đồng chí Vũ Ngọc Hà

chuyển công tác từ Văn phòng Ban về Phòng Tuyên truyền.

Từ năm 1997 đến năm 2000 có 2 cán bộ, từ năm 2001 đến năm 2005 có 4 cán bộ, từ năm 2005 đến năm 2009 có 4 cán bộ, từ tháng 7/2009 đến nay có 5 cán bộ, gồm 1 trưởng phòng, 2 phó phòng và 2 chuyên viên.

Chức năng, nhiệm vụ:

Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Giúp Lãnh đạo Ban xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, đề cương tuyên truyền. Theo dõi, tổng hợp tình hình học tập và triển khai chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và các đợt sinh hoạt chính trị, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh và các ngành, đoàn thể. Giúp Lãnh đạo Ban tổ chức Hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban báo chí, biên tập Bản tin Thông báo nội bộ, Tài liệu giao ban bí thư chi bộ hàng tháng. Xây dựng các văn bản khác

theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ban. Nghiên cứu, theo dõi tổng hợp tình hình và đề xuất ý kiến về các hoạt động tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng theo chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

Kết quả chuyên môn:

- Tham mưu Lãnh đạo Ban xây dựng các kế hoạch của Tỉnh ủy: Nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa IX, X; Nghị quyết các Hội nghị Trung ương khóa VIII, IX, X; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, XV, XVI; Kế hoạch và các văn bản triển khai các Cuộc vận động lớn của Đảng như Cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2, khóa VIII), Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Kế hoạch và Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 170 năm thành

lập tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn trong các năm chẵn (1999 - 2000, 2004 - 2005, 2009 - 2010)

- Tham mưu xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, XV, XVI, phân công tác chính trị, tư tưởng.

- Tham mưu Lãnh đạo Ban tổ chức tốt các cuộc thi trên lĩnh vực công tác tuyên truyền như: Báo cáo viên giỏi về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (năm 2001); Báo cáo viên giỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh (năm 2003); Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (năm 2007 - 2008); Tìm hiểu về “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ”, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (năm 2010).

- Tham gia thực hiện các đề tài, đề án của Ban như Đề tài "Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng của các tổ chức cơ sở đảng ở Hưng Yên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá,

hiện đại hoá" (năm 2001); Đề án "Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban tuyên giáo Đảng uỷ cơ sở" (năm 2005); Đề tài Nghiên cứu, biên soạn Tập bài giảng Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên dùng trong các trường THCS và THPT và dùng cho hệ đào tạo trung cấp lý luận chính trị, hệ bồi dưỡng tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh; hệ bồi dưỡng tại trung tâm BDCT các huyện, thị xã trong tỉnh.

- Biên soạn 146 số Bản tin Thông báo nội bộ với 1.901.726 cuốn; 150 số Tài liệu giao Ban Bí thư chi bộ.

- Giúp Lãnh đạo Ban thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh; tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, Hội nghị giao ban báo chí hàng tháng và các cuộc họp liên quan đến khối tuyên truyền. Xây dựng các đề cương, hướng dẫn tuyên truyền nhân các ngày kỷ niệm lớn. Xây dựng các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Lãnh đạo Ban.

Khen thưởng: Tập thể 2009; Giấy khen của Trưởng Phòng được tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2009; Giấy khen của Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương năm 2005; Bằng khen của Tỉnh ủy, Bằng khen của UBND tỉnh năm 2007; Bằng khen của Tỉnh ủy năm 2009; Giấy khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2004 và 2005; Cờ dẫn đầu phong trào thi đua ngành tuyên giáo tỉnh của UBND tỉnh năm 2009.



Phòng Giáo dục lý luận chính trị

Về tổ chức:

Từ năm 1997 đến năm 1999 có 1 cán bộ, từ năm 1999 đến năm 2001 có 3 cán bộ, từ năm 2001 đến năm 2002 có 4 cán bộ, từ năm 2002 đến năm 2008 có 3 cán bộ, từ năm 2008 đến tháng 4 năm 2009 có 3 cán bộ, từ tháng 4 năm 2009 đến nay có 4 cán bộ.

Đồng chí Trần Ngọc Oánh, sinh 1953 công tác tại Ban từ 1991, được bổ nhiệm trưởng phòng Huấn học năm 2000, bị bệnh mất năm 2002.

Đồng chí Vũ Ngọc Toàn, sinh năm 1961 công tác tại Phòng Huấn học, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ năm 1999, bổ nhiệm Phó trưởng phòng năm 2003, năm 2007 bổ nhiệm Trưởng phòng Huấn học (GDLLCT), tháng 3/2009 chuyển về Đảng uỷ khối doanh nghiệp công tác.

Đồng chí Trần Đức Hồng, sinh 1951 công tác tại Ban từ năm 2001, điều động từ Chánh

Văn phòng Ban, làm Trưởng phòng Giáo dục Lý luận chính trị từ 3/2009.

Đồng chí Đinh Thị Hải Loan, sinh năm 1976 công tác tại Phòng Giáo dục Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ từ năm 1999, bổ nhiệm Phó trưởng phòng từ 4/2010 .

Đồng chí Phạm Thị Nhuần, sinh năm 1976, công tác tại Phòng Giáo dục Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ từ năm 2001, bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Giáo dục Lý luận chính trị năm 2006, năm 2008 chuyển công tác về Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật I Hưng Yên.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh năm 1977 công tác tại Phòng Giáo dục Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ từ năm 2009, bổ nhiệm Phó trưởng Phòng từ 4/2010.

Đồng chí Lưu Ngọc Tú, sinh năm 1979, công tác tại Phòng Giáo dục Lý luận



chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ năm 2003, đến 3/2008 chuyển về Phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Văn Thứ, sinh 1981, công tác tại Phòng Giáo dục Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ năm 2009.

Chức năng nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban về nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị trong tỉnh;

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình và xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của tỉnh, của Trung ương có liên quan đến công tác giáo dục lý luận chính trị.

Giúp Lãnh đạo Ban:

- + Xây dựng và ban hành các hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành hằng năm.
- + Triển khai tổ chức thực

hiện các nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị.

+ Xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ hàng năm cho trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

+ Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị tại trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

+ Thực hiện kiểm tra với các nội dung gồm: Phương hướng chính trị, tư tưởng, chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, giáo dục công dân, giáo dục đạo đức của các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân ở địa phương.

+ Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, phương pháp giảng dạy, hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho cán bộ, giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố.

+ Thực hiện nhiệm vụ quản lý các trung tâm bồi dưỡng chính trị, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy theo Quy chế Giảng dạy và học tập của Trung tâm bồi dưỡng cấp huyện ban hành kèm theo Quyết định số 1853 - QĐ/BTGTW, ngày 04/3/2010 của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

+ Tổ chức Hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị đối với giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan.

Về kết quả chuyên môn từ năm 1997 - 2009

Từ khi tái lập tỉnh Hưng Yên (ngày 01/01/1997) đến năm 2009, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, được sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phòng Giáo dục lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đạt được một số kết quả chủ yếu sau:

- Xây dựng Hướng dẫn Liên ban số 23 –HD/BTG - BTC ngày 10/4/ 2003, của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế, sự chỉ đạo và mối liên hệ công tác của trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; các công văn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan về nội dung, chương trình bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở hàng năm để giao chỉ tiêu kế hoạch cho trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã (nay là thành phố) và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

- Xây dựng Chỉ thị số 33 CT/TU ngày 24/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phổ cập chương trình sơ cấp lý luận chính trị cho đảng viên trong tỉnh.

- Xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hằng năm và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng (Hướng dẫn số 18 - HD/TG ngày 23/9/2002

về thực hiện chương trình sơ cấp lý luận chính trị, Kế hoạch số 26 - KH/BTG TU ngày 26/11/2008 về kế hoạch phổ cập chương trình sơ cấp lý luận chính trị và các công văn liên quan đến việc thực hiện phổ cập chương trình sơ cấp lý luận chính trị cho đảng viên trong toàn tỉnh); các văn bản hướng dẫn các hoạt động khác của trung tâm: Hướng dẫn số 11 - HD/BTG TU ngày 21/2/2002 về mua sắm và sử dụng các loại tài liệu dùng cho cán bộ, giảng viên, học viên ở trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; Công văn số 166 CV/TG ngày 10/2/2003 về thống nhất các loại mẫu văn bản ở các trung tâm khi thực hiện nhiệm vụ mở lớp, Hướng dẫn số 16 –HD/BTG TU, ngày 13/5/2002 về thi đua trong công tác bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ tại trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; Hướng dẫn số 48 –HD/BTG TU ngày 9/5/2005 về tổng kết 10 năm thực hiện quyết

định số 100 - QĐ/TW của Ban Bí thư TW khoá VII về việc tổ chức TTBDCT cấp huyện; Công văn số 477 –CV/BTGTU, ngày 24/4/2009 về thống nhất việc in, quản lý, phân phối các loại giấy chứng nhận, bằng tốt nghiệp cho các đối tượng học ở trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ;....

Xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu giáo dục bồi dưỡng lý luận chính trị hàng năm cho các đơn vị.

Xây dựng kế hoạch và khảo sát trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên ở cơ sở trong toàn tỉnh, tổng kết 5 năm thực hiện chương trình sơ cấp lý luận chính trị trong toàn tỉnh; khảo sát nắm danh sách những đảng viên tuổi dưới 45 chưa học chương trình sơ cấp lý luận chính trị để phục vụ cho kế hoạch phổ cập chương trình sơ cấp lý luận chính trị;

Xây dựng chương trình làm việc với các đơn vị về kế hoạch phổ cập chương trình sơ

cấp lý luận chính trị cho đảng viên không quá 45 tuổi.

Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2003 và năm 2009.

Xây dựng kế hoạch tổ chức các Hội nghị tập huấn các chương trình, chuyên đề mới, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị hàng năm cho cán bộ quản lý và đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức ở trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố và các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ ; phối hợp trường chính trị Nguyễn Văn Linh mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở.

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị giao ban theo quý hàng năm cho các đơn vị, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Xây dựng kế hoạch khảo sát, đánh giá công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong các trường trung học phổ thông, đại học, cao đẳng và trung học

chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh năm.

Ra đề thi, hướng dẫn chấm thi và giám sát việc coi thi và chấm thi, ra quyết định công nhận tốt nghiệp lớp sơ cấp lý luận chính trị của các đơn vị trong toàn tỉnh

Xây dựng kế hoạch làm việc với các huyện, thị uỷ (nay là thành uỷ) về việc thống nhất chỉ tiêu bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng.

Xây dựng và giao chỉ tiêu kế hoạch bồi dưỡng cho các trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị; đánh giá chất lượng dạy và học ở các đơn vị. Hơn 10 năm qua (1997 - 2009) công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của tỉnh đạt được kết quả đó là các đơn vị đã mở được 2035 lớp, bồi dưỡng cho 172429 lượt học viên ở các chương trình đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Thực

hiện Chỉ thị 33 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phổ cập chương trình sơ cấp lý luận chính trị cho đảng viên, toàn tỉnh đã thực hiện được 26 lớp, công nhận tốt nghiệp cho 1955 học viên đạt trên 62%. Học viên được bồi dưỡng ở các trung tâm khi trở về địa phương đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của cơ sở, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, có đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể vững mạnh, góp phần vào việc tăng cường và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Biên soạn đề cương bài giảng về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Tổng hợp danh sách cán bộ và đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức ở trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố và đảng uỷ trực thuộc tỉnh uỷ

Tổ chức thành công các Hội thi giảng viên lý luận chính

trị giỏi năm 2003 và năm 2009. Năm 2003 đoàn giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Hưng yên đoạt giải 3 cá nhân tại Hội thi khu vực và giải nhì cá nhân tại Hội thi toàn quốc do Ban Tuyên giáo trung ương tổ chức

Tổ chức tốt các Hội nghị tập huấn các chương trình, chuyên đề mới, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị hàng năm cho cán bộ quản lý và đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức ở trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ ; các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở.

Tổng hợp kết quả khảo sát trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên, đề phổ cập chương trình sơ cấp lý luận chính trị theo Chỉ thị số 33 của Tỉnh uỷ và kế hoạch số 26 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 33 và Kế hoạch số 26 ở các đơn vị.

Tham gia các đoàn kiểm tra khảo sát, đánh giá về tình

hình tư tưởng, giáo dục môn lý luận Mác - Lênin, giáo dục công dân trong các trường đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp và phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Nắm thực trạng đội ngũ cán bộ của các trung tâm bồi dưỡng chính trị trong toàn tỉnh .

Xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 54 -QĐ/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng.

Chuẩn bị mọi điều kiện, nội dung cho các buổi giao ban quý cho các đơn vị.

Quản lý và phân phối các loại Giấy chứng nhận, Bằng tốt nghiệp ở các chương trình.

Xây dựng biểu mẫu phục vụ cho việc quản lý lớp ở các TTBDCT huyện, thành phố.

Kết quả đạt được trong công tác giáo dục bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức chính trị, tinh thông nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên cơ sở đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của người cán bộ, công chức trong thời kỳ mới.

Phòng Khoa giáo

Về tổ chức

Từ 1997 - 2002, Phòng Khoa giáo có 2 đồng chí; từ tháng 12/2002 đến 2005 có 3 đồng chí; từ 2006 - 2007 Phòng có 3 đồng chí .

Đồng chí Đỗ Cảnh Hưng, công tác tại Phòng khoa giáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ năm 1997, được bổ nhiệm Trưởng phòng Khoa giáo từ 15/3/2003.

Đồng chí Phạm Mạnh Thực, công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Hưng, từ năm 1997 là chuyên viên khoa giáo, thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên, năm 2004 nghỉ chế độ.

Đồng chí Vũ Xuân Học, công tác tại Phòng Khoa giáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên từ năm 2003, được bổ nhiệm Phó trưởng phòng Khoa giáo năm 2008; Tháng 3/2010 chuyển công tác về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Đặng Xuân Duẩn, công tác tại Phòng khoa giáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ

năm 2003, được bổ nhiệm Phó trưởng phòng năm 2005, năm 2005 chuyển công tác về huyện Mỹ Hòa.

Đồng chí Nguyễn Văn Kiên công tác tại Phòng Khoa giáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ tháng 10 năm 2006; năm 2008 được điều động về làm Phó Chánh Văn phòng Ban; tháng 5/2010 chuyển về làm Phó Trưởng phòng Khoa giáo.

Chức năng nhiệm vụ:

- Giúp lãnh đạo Ban chuẩn bị các văn bản như chỉ thị, nghị quyết của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy về công tác khoa giáo tại địa phương.

- Giúp ban tham mưu với tỉnh ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực công tác giáo dục đào tạo; khoa học công nghệ; y tế; dân số kế hoạch hóa gia đình; bảo vệ chăm sóc trẻ em; thể dục thể thao và công tác môi trường.

- Giúp ban trong việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ thị,



ngị quyết, chủ trương, chính sách của trung ương và của tỉnh về công tác khoa giáo

- Theo dõi tình hình và đề xuất ý kiến trong việc bố trí cán bộ, thực hiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ trí thức trong Khối Khoa giáo ở địa phương, tham gia công tác xây dựng đảng của các đảng bộ thuộc Khối Khoa giáo.

- Giúp ban hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khoa giáo ở các huyện, thành ủy.

Kết quả chuyên môn:

Giúp ban tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra các Chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động về các lĩnh vực công tác khoa giáo.

Nghị quyết 03 - NQ/TU ngày 26/4/1997 của Ban chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Hưng Yên về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) về giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ.

Nghị quyết số 15 - NQ/TU ngày 15/4/2002 của Tỉnh ủy về Chương trình phát triển GD - ĐT giai đoạn 2001 - 2005, một số định hướng đến 2010.

Nghị quyết số 04 - NQ/TU ngày 17/7/2006 của Tỉnh ủy về công tác giáo dục.

Chương trình hành động số 41 - CTTr/TU ngày 17/10/2002 của Tỉnh ủy về thực hiện các Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khoá IX) về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ.

Kế hoạch số 97 - KH/TU về thực hiện Thông báo kết luận số 234 - TB/TW của Bộ Chính trị về nhiệm vụ, giải pháp phát triển KH - CN từ nay đến năm 2020.

Chỉ thị số 40 - CT/TU ngày 17/11/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Chỉ thị 08 - CT/TU ngày 26/4/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác khuyến học.

Thông báo số 635 - TB/TU, về việc thành lập Liên

hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hưng Yên.

Nghị quyết số 04 - NQ/TU về Chương trình Dân số/KHHGD giai đoạn 1997 - 2000.

Nghị quyết số 03 - NQ/TU về Chương trình Dân số/KHHGD giai đoạn 2001 - 2005.

Nghị quyết số 05 - NQ/TU về Chương trình hành động vì trẻ em Hưng Yên giai đoạn 2001 - 2005, định hướng đến năm 2015.

Nghị quyết số 12 - NQ/TU, về chương trình DSGĐ&TE giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2015.

Nghị quyết số 02 - NQ/TU, về đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và Chỉ thị số 09 - CT/TU, về tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới.

Chỉ thị số 13 - CT/TU về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Chỉ thị số 47 - CT/TU về Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số, gia đình và trẻ em trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước nhằm thực hiện Nghị quyết số 47 - NQ/TW, Chỉ thị số 49 - CT/TW của Ban Bí thư.

Kế hoạch số 29 - KH/TU về triển khai thực hiện Chỉ thị số 55 - CT/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Chỉ thị số 25 - CT/TU, về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với hoạt động của Hội Đông y.

Chương trình hành động số 22 - CTr/TU về thực hiện Chỉ thị số 24 - CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư trung ương về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới.

Nghị quyết số 23 - NQ/TU về Công tác bảo vệ môi trường thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH.

Chỉ thị số 23 - CT/TU về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH.

Chỉ thị số 28 - CT/TU về phát triển sự nghiệp TĐTT đến năm 2005, định hướng đến 2010.

Chương trình hành động số 28 - CTr/TU ngày 28/12/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác bảo hiểm y tế.

Chương trình hành động số 25 - CTr/TU ngày 28/9/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhằm thực hiện Kết luận số 43 - KL/TW, Kết luận số 44 - KL/TW của Bộ Chính trị về công tác CSSKND và DS/KKHHGD

Ngoài ra, theo chức năng, nhiệm vụ, phòng còn giúp Ban tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiến hành nhiều cuộc kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị về các lĩnh vực khoa giáo, đồng thời giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo (Thông báo kết luận, Thông báo ý kiến...).

Hàng năm theo chương trình phối hợp giữa Ban với các sở, ngành trong khối, đã giúp Ban phối hợp với các sở, ngành triển khai đồng bộ, nền nếp và

hiệu quả nhiều chương trình khảo sát, kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về tuyên giáo.

Tham mưu, triển khai sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban

hành văn bản chỉ đạo, nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy về lĩnh vực khoa giáo.

Khen thưởng:

Năm 2009, Phòng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng (năm 2009).



Phòng Văn hoá - Văn nghệ

Về tổ chức:

Phòng Văn hoá - Văn nghệ được thành lập tháng 9 năm 2007 theo Thông báo ý kiến số 196 - TB/TU ngày 21/5/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Quyết định số 48 - QĐ/BTG TU của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Khi Phòng Văn hóa - Văn nghệ được thành lập, đồng chí Hoàng Thị Thanh Mai, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền được điều động về là Phó Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ. Từ 3/2008, đồng chí Mai được điều động trở lại Phòng Tuyên truyền. Tháng 1/2008, đồng chí Phạm Minh Hoàng chuyển công tác từ Hội Văn học - Nghệ thuật về và được bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng tháng 3/2008.

Chức năng, nhiệm vụ:

Là đơn vị tham mưu giúp lãnh đạo Ban hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa - văn nghệ.

Tham mưu giúp lãnh đạo Ban xây dựng dự thảo các nghị quyết, chỉ thị và quyết định của Tỉnh ủy về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ; chuẩn bị các nội dung tổng kết thực tiễn, nghiên cứu các đề án về văn hóa, văn học, nghệ thuật; hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan nhà nước về cụ thể hóa và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Trung ương và Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật; theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp kết quả, chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng, nội dung các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Tham mưu giúp lãnh đạo Ban thẩm định các đề án, văn bản về văn hóa, văn học, nghệ thuật của các cơ quan Đảng và nhà nước, đoàn thể quần chúng trong tỉnh về mặt quan điểm chính trị, tư tưởng và các tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật...

Theo dõi hoạt động của đội ngũ làm công tác văn hóa,



văn học, nghệ thuật ở các cơ quan, các trường đào tạo văn học, nghệ thuật trong tỉnh.

Giúp Ban nắm việc thể chế hóa và chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn nghệ đối với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội VHNT và các cơ quan liên quan.

Cùng với Văn phòng Ban tham mưu giúp lãnh đạo Ban trong việc phối hợp, đề xuất về việc xây dựng, kiện toàn bộ máy, tổ chức của các cơ quan văn hóa, văn học, nghệ thuật, về bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với

cán bộ quản lý, lãnh đạo công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong tỉnh.

Kết quả công tác chuyên môn:

Giúp lãnh đạo Ban theo dõi các hoạt động liên quan đến văn hóa, văn nghệ, lễ hội, tâm linh... trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy để báo cáo về việc thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội và Kết luận số 51 - KL/TU ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị về Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27.

- Tham mưu tổ chức tốt cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học - nghệ thuật và báo chí về điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ Phòng có nhiều bài thi đạt kết quả cao trong cuộc thi.

- Tham mưu xuất bản sách về điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch và Hội VHNT.

- Xây dựng đề cương chi tiết về một số nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa, văn nghệ phục vụ cho việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 23 - NQ/TU của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới".

- Giúp lãnh đạo Ban theo dõi, chỉ đạo Đại hội Hội VHNT và các đại hội Chi hội cơ sở các Hội VHNT chuyên ngành tại địa phương.

- Tham mưu để Ban phối hợp thực hiện các phim tài liệu "Sông Hồng ký sự", phim

truyện "Trung tướng Nguyễn Bình"...

- Tổ chức sáng tác, quảng bá một số tác phẩm âm nhạc về Hưng Yên.

- Phối hợp với Vụ Văn hóa - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành khảo sát về đời sống văn hóa văn hóa của nhân dân một số huyện có nhiều đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sử dụng sang lĩnh vực khác (tháng 8/2009). Sau khảo sát đã có báo cáo thực trạng và nêu các kiến nghị đối với Thường trực Tỉnh ủy về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư nơi có nhiều đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sử dụng.

- Thẩm định một số sách văn học địa phương do Sở Giáo dục - Đào tạo biên soạn, phát hành.

- Tham mưu, chuẩn bị văn bản cho Hội thảo khoa học "Học tập bản lĩnh kiên định, sáng tạo của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, xây dựng Hưng yên "thành tỉnh mạnh trong cả nước".

- Phối hợp với các phòng Lịch sử, phòng Tuyên truyền thực hiện nhiều ấn phẩm của Ban.

Văn phòng Ban



Về tổ chức: Ban Tuyên giáo Hưng Yên được tái lập từ ngày 1/1/1997, từ 1997 - 2000 Văn phòng ban có 5 cán bộ viên chức; từ 2001 - 2004 có 5 cán bộ, viên chức gồm: 1 đồng chí phụ trách văn phòng, 1 kế toán, 1 văn thư lưu trữ, 2 lái xe; từ 2005 - 2009, có 6 cán bộ viên chức gồm: chánh văn phòng, 1 phó chánh văn phòng tổng hợp, 1 phó văn phòng kiêm kế toán, 1 văn thư lưu trữ và 2 lái xe.

Hiện nay, Văn phòng Ban có 5 đồng chí.

- Đồng chí Nguyễn Xá, công tác tại Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Hưng bổ nhiệm Chánh văn phòng năm 1997, về hưu năm 2000.

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Khởi, Phụ trách Văn phòng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ năm 2000, năm 2001 chuyển công tác.

- Đồng chí Trần Đức Hồng, công tác tại Văn phòng Ban từ năm 2001, được bổ nhiệm Phó Chánh văn phòng Ban năm 2003, Chánh văn phòng Ban năm 2004, điều động về làm Trưởng phòng Giáo dục Lý luận chính trị từ tháng 3/2009.

- Đồng chí Phạm Văn Nghệ chuyển từ Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Khoái Châu về Văn phòng Ban công tác từ tháng 5/2010; được bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Ban từ tháng 6/2010.

- Đồng chí Nguyễn Văn Kiên công tác tại phòng Khoa giáo từ tháng 10/2006, được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng năm 2007, năm 2008 được điều động về làm Phó Chánh Văn phòng; tháng 3/2009 là Phó văn phòng, phụ trách văn phòng; tháng 5/2010 được điều động về làm Phó trưởng phòng Khoa giáo.

- Đồng chí Nguyễn Thế Chuyển công tác tại Văn phòng từ tháng 9/2006, làm Phó Chánh Văn phòng, đến tháng 9/2007 về làm Trưởng phòng Tuyên truyền.

- Đồng chí Đỗ Thị Thu Hà, công tác tại Ban từ năm 1997, được bổ nhiệm Phó chánh văn phòng năm 2004, trực tiếp là kế toán của Ban.

- Đồng chí Phạm Thị Lưu, công tác tại ban từ năm 1997, hiện là thủ quỹ và phụ trách phòng đọc, văn thư lưu trữ của Ban.

- Đồng chí Đàm Viết Thường, công tác tại Văn phòng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ từ năm 1997 hiện là lái xe.

- Đồng chí Chu Đức Chương, là lái xe của Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ từ năm 1997 đến 2010.

Chức năng nhiệm vụ:

Văn phòng là bộ phận tham mưu cho lãnh đạo Ban về tổ chức Hành chính, quản lý công tác chung của ngành, của cơ quan.

Tham mưu cho Lãnh đạo Ban về mặt tổ chức điều hành, quản lý công tác chung của cơ quan. Xây dựng quy chế làm việc và tổ chức làm việc theo quy chế của Ban; Giúp Lãnh đạo Ban xây dựng và tổ chức

thực hiện chương trình công tác. Tổng hợp các văn bản của Ban.

Là bộ phận phục vụ trực tiếp các hoạt động hằng ngày của lãnh đạo Ban và cơ quan. Giúp lãnh đạo Ban về các vấn đề: tổ chức các buổi làm việc của Lãnh đạo Ban với các bộ phận trong ban, với các cơ quan cấp trên, các sở, ban, ngành trong tỉnh, các cơ quan trong khối tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, các cơ quan huyện và cơ sở; tổ chức các hội nghị của Ban, các chuyến đi công tác của Lãnh đạo Ban và các bộ phận trong Ban; in, phát hành, lưu trữ các tài liệu, văn bản; chuẩn bị các điều kiện, phương tiện bảo đảm kế hoạch công tác của Lãnh đạo Ban và toàn bộ cơ quan; quản lý tài sản, tài chính trong Ban; xây dựng chương trình công tác của Ban; ban hành và thực hiện quy chế làm việc; làm công tác đối nội, đối ngoại; tổ chức cuộc họp của lãnh đạo Ban và các hội nghị định kỳ.

Tổ chức triển khai công tác văn thư, lưu trữ, phòng đọc.

Đảm bảo điều kiện vật chất, phương tiện làm việc của Lãnh đạo Ban và của cơ quan. Giúp Lãnh đạo Ban trong việc thu, chi ngân sách, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định, phục vụ kịp thời các hoạt động của Ban.

Kết quả công tác chuyên môn:

Chủ động giúp lãnh đạo Ban xây dựng báo cáo tình hình và kết quả công tác tuyên giáo tháng, quý, 6 tháng và tổng kết năm; xây dựng báo cáo chuyên đề và một số văn bản chỉ đạo hoạt động công tác tuyên giáo theo sự phân công của lãnh đạo Ban.

Xây dựng dự toán tài chính năm, phân bổ tài chính tháng, quý kịp thời phục vụ các hoạt động của Ban, thanh, quyết toán đảm bảo đúng chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước, thực hiện công khai tài chính.

Giúp lãnh đạo Ban soạn thảo và ban hành Quy chế làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Quy định sử dụng và quản lý xe ô tô, quản lý xăng xe, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy ước xây dựng cơ quan văn hoá...

Bộ phận văn thư lưu trữ và phòng đọc quản lý có hiệu quả các loại tài liệu, văn bản, công văn đi, đến giúp cho công tác nghiên cứu của cán bộ, công chức trong Ban và một số cán bộ các ban đảng tỉnh.

Quản lý tài sản, phương tiện phục vụ cho các hoạt động của Lãnh đạo Ban và của cán bộ công chức trong Ban.

Kịp thời chuẩn bị tài liệu, cấp phát tài liệu phục vụ cho các đợt học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng, nhất là phục vụ cho các hoạt động triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Hội thi "Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Làm tốt công tác hậu cần phục vụ các cuộc họp, hội nghị định kỳ, đột xuất của Ban, của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương khi được giao và đón tiếp các cơ quan trong tỉnh và tỉnh ngoài đến Ban làm việc.

Chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn giúp lãnh

đạo Ban tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành một số chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, thông báo ý kiến..., giúp Lãnh đạo Ban ban hành các loại văn bản của Ban về các lĩnh vực công tác tuyên giáo (Bản tin Thông báo nội bộ, Tài liệu báo cáo viên, Tài liệu giao ban bí thư chi bộ nông thôn, đường phố...).

Giúp Lãnh đạo Ban sắp xếp, quản lý, cán bộ, công chức trong cơ quan, quản lý hồ sơ cán bộ, thực hiện đúng chế độ về tiền lương, tiền thưởng, đóng bảo hiểm xã hội, y tế... đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi đối với cán bộ, công chức.

Với những thành tích đã đạt được, từ năm 1997 đến hết năm 2009, được Ủy Ban nhân dân tỉnh tặng 04 Bằng khen cho cá nhân và tập thể, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng Giấy khen cho tập thể Văn phòng ban và cá nhân vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc công tác, nhiệm vụ được giao.



BÀI CA TUYÊN GIÁO HƯNG YÊN

Lời: Vũ Văn Toàn

Nhạc: Nguyễn Quang Thạch

Nhịp vừa - Tinh cảm

Lòng dân me đượm tự hào vì vua Đại hồng hoang
những chiến công lập nên ở ngoài biển sóng sóng hồng cuộn đỏ. Nhìn chung ta
mặt sáng lòng trong. Trên non nước dựng lên non sông
Thiên nhiên hào hùng Đền giáo Hưng Yên, đền quốc môn, đền hoài
Đạo. Đạo thơm tỏa sáng đang kịp thời Chấn bì Mồ
lò vũ vũ tương Hò Cái Mình Chấp
chính trì bạo chưa qua ngồi lặng nó
liễu vào nhà sắp cho ngươi mà ta

MỤC LỤC

| | |
|--|-----|
| 1- Lời nói đầu | 7 |
| 2- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên - Quá trình xây dựng và trưởng thành | 9 |
| 3- Những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước Tặng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên | 44 |
| 4- Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên | 54 |
| 5- Một số hình ảnh hoạt động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên | 55 |
| 6- Các đồng chí lãnh đạo Ban qua các thời kỳ | 74 |
| 7- Các trưởng, phó trưởng phòng chuyên môn qua các thời kỳ | 79 |
| 8- Hoạt động của các phòng chuyên môn | 83 |
| 9- Bài ca Tuyên giáo Hưng Yên | 113 |

In 300 cuốn khổ 17 x 24cm, tại Công ty in Tạp chí Cộng sản. Giấy phép xuất bản số 25/GPXB do Sở Thông tin - Truyền thông cấp ngày 12/7/2010.

In xong và nộp lưu chiểu tháng 7/2010